

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข่าวสด

ครบวงจร สดทุกเรื่อง

ฉบับประจำวันที่ 30 เม.ย. 2557 หน้า 10 : 11

คดีเกย์ 8 หรือ 15 พก. ปปช ชี้ “ ปปช จำกัดพยาน-บิดาคดีข่าว

พิน 36 อติทฎม-รับรองสว.ใหม่ครบ 77 จว.
มาร์กคู่อี-ปธ.กกต.สั่งสมักรเลือกทั้ง
เขอรันหนูน่นายก-ยึดรธน.แก้ปัญหา

ปิดคดี ‘ปู’ ป.ป.ช.จ่อ
ชี้มูล 8 พ.ค.หรือ 15 พ.ค.
ส่วนไหวตแก้รธน. พิน
36 อติตส.ว. □ อ่านต่อหน้า 10

● ปปช.ชี้

□ ต่อจากหน้า 1

ส่งวุฒิถอดถอน 'ปู' ให้ทนายยื่นเอกสาร แจงคดีฉ้อโกงต่อศาลรธน. มาร์คเดินสายพบ'กกด.-เต็ง-สุวัจน์' เผยเป้าหมายปฏิรูปไม่ต่างเทือกแต่วิธีการต่างกัน ยันคุยกับปปส.รายสุดท้าย ปช.กกด.เชิญปชป.ลงสมัครเลือกตั้ง แต่ยังไม่ได้คำตอบ รับรองส.ว.เลือกตั้ง ครบ 77 จว.แล้ว พี่พันธุ์เส้นเลือดในสมองตีบ เข้าโรงพยาบาลผ่าตัด

'ปู'ให้ทนายยื่นเอกสารถึง'ศร.'

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มอบให้นายพิชิต ชื่นบาน หัวหน้าทีมฝ่ายกฎหมาย เดินทางไปยื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งแจ้งกรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายที่ศาลนัดให้ยื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หากไม่ยื่น ศาลจะถือว่าไม่คิดใจ ซึ่งนายภทร่วมประชุมหารือกับทีมทนายความหลายครั้งถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคดีดังกล่าว

เวลา 15.00 น. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) นายวัฒนา เตียงกุล ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ มายื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงในคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของนายไพบุลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา กับคณะ ขอให้ศร. วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายภทจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 268 หรือไม่ จากกรณีโยกย้ายนายถวิล ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่ศาลมีคำสั่งให้พยานยื่นบันทึกยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นในกรณีดังกล่าว

เผยมีแค่'วิเชียร'ที่ได้หวัข้อชี้แจง

นายวัฒนา กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนยื่นบันทึกยืนยันข้อเท็จจริงของนายภท ในฐานะผู้ถูกร้อง และพยานทั้ง 4 ปาก ประกอบด้วย พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี อดีตผบ.ตร. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีตรองนายภท ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ปฏิบัติหน้าที่รมว.แรงงาน และ พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช อดีตรองผบ.ตร. โดยในจำนวนนี้มีเพียง พล.ต.อ.วิเชียร เป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำในวันที่ 6 พ.ค.นี้ ส่วนวันที่ 6 พ.ค. นายภทจะมาด้วยตัวเองหรือไม่ อยู่ที่การตัดสินใจของนายภท แต่เอกสารหลักฐานที่ยื่นในวันนี้ได้ต่อสู้ในประเด็นที่แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจในการใช้อำนาจหน้าที่แต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการ สมช. แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในเอกสาร

เมื่อถามถึงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารของศร.ที่ส่งไปยังพล.ต.อ.วิเชียร โดยระบุเป็นคำถาม 10 ข้อนั้น พยานคนอื่นได้รับเอกสารในลักษณะนี้หรือไม่ นายวัฒนา กล่าวว่า เอกสารดังกล่าวมีถึงพล.ต.อ.วิเชียรเพียงคนเดียวเนื่องจากเป็นพยานที่ศาลเรียกมาไต่สวน ส่วนเอกสารที่ส่งให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้ระบุเป็นคำถามเพราะถือว่าเป็นผู้ถูกร้อง ศาลเปิดโอกาสให้ต่อสู้เต็มที่ อีกทั้งพยานคนอื่นนั้นก็ไม่ได้ส่งเอกสารที่เป็นคำถามในลักษณะดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายไพบุลย์ ในฐานะผู้ร้อง มายื่นถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงต่อศาลด้วยเช่นกัน ขณะที่นายถวิลซึ่งเป็นพยานที่ศาลเรียกมาเบิกความในวันที่ 6 พ.ค.ได้ยื่นบันทึกยืนยันข้อเท็จจริงต่อศาลแล้วเช่นกัน

ถวิลลั่นไม่รายงานตัวต่อนายกฯ

ที่รัฐสภา นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสมช. กล่าวภายหลังการรับตำแหน่ง โดยปฏิเสธรายงานตัวต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และรับมอบงานจากพล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสมช. พร้อมเปิดเผยถึงการกึ่งแรกที่ จะดำเนินการว่า จะทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้จะยังคงแนวทางการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาในวิธีอื่น ขณะเดียวกันจะสานงานเดิมที่ค้างไว้สมัยดำรงตำแหน่งด้วย

โดยนายถวิลกล่าวด้วยว่า ไม่กังวลที่จะกลับไปร่วมงานกับรัฐบาลเพราะมีความเป็นมืออาชีพ มั่นใจว่าสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้โดยรัฐบาลไม่ต้องหวาดระแวง ส่วนการเข้าประชุมกรม.เป็นดุลพินิจของฝ่ายบริหารว่าจะอนุญาตให้ตนเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ รวมทั้งการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(ศอ.ร.ส.) ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเข้าร่วม แต่หากร้องขอก็พร้อมจะให้ข้อมูล ส่วนการตั้งข้อสังเกตว่า สมช.อาจถูกลดบทบาทลงนั้น เป็นเรื่องที่ต้องตั้งข้อสงสัย แต่ส่วนตัวพร้อมทำงานในช่วงอายุราชการที่เหลืออยู่ 5 เดือนนี้อย่างเต็มที่

เมื่อถามถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหากรณีขึ้นเวที กปปส. นายถวิลกล่าวว่า ยืนยันไม่ได้ทำผิดกฎหมายเพราะเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ และหากมีการกลับแกสิ่งก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ยืนยันว่าจะเดินทางเข้าให้ถ้อยคำต่อศาลรัฐธรรมนูญ ที่เรียกไต่สวนคู่ความในคดีในวันที่ 6 พ.ค.นี้ด้วย

พท.เชียร์.จำใจทำตามศาลสั่งแล้ว

นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายถวิลกลับเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมช. ว่า รัฐบาลทำตามคำสั่งของศาลปกครองแล้ว เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะจบ ซึ่งการโยกย้ายเป็นอำนาจตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ก่อนย้ายก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งนายถวิลเคยร่วมปราบม็อบเสื้อแดงปี 53 รัฐบาลต้องทำความจริงให้ปรากฏ การโยกย้ายนายถวิลเพื่อสร้างความชอบธรรมในการพิจารณาคดีสลายการชุมนุม ทั้งนี้รัฐบาลได้แสดงสปิริตให้นายถวิลกลับเข้ามารับตำแหน่ง แม้จะรู้สึกไม่ชอบใจก็ตาม

นายพนพล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวว่า เราปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้ว ต่อจากนี้รัฐบาลต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องความลับต่างๆ เพราะนายถวิลเคยทำงานร่วมกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และยังคงขึ้นปราศรัยบนเวที กปปส.อยู่บ่อยครั้ง ไม่รู้ว่ นายถวิลจะเก็บความลับ จะไม่เอาไปบอก กปปส.ได้หรือไม่ ขณะที่คนเสื้อแดงก็ยังไม่วางใจ ยังคงถามหาความรับผิดชอบจากนายถวิลอยู่จากกรณีสั่งสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง

นปช.ขอพบป่า-เคลียร์กรณีสายหยุด

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. กล่าวถึงพล.อ.สายหยุด เกิดผล อดีต ผบ.สส. และประธานคณะรัฐบุรุษ เตรียมเสนอร่างพระบรมราชโองการขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย แก้วกฤตประเทศ โดยมอบให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ว่า เชื่อว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกคนมีความหวังดี แต่อาจจะสื่อสารกันคลาดเคลื่อน อยากให้มองที่เจตนาเป็นหลัก ส่วนจะทำได้หรือไม่ั้น กลไกจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน วันนี้ปัญหาติดขัดที่ข้อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และเรื่องต่างๆ มากมาย ดังนั้นเราต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ในส่วนของเหล่าทัพก็พยายามควบคุมกำลังพลของเหล่าให้ผู้นับในระเบียบวินัย และดูแลประชาชนทุกฝ่ายให้อย่างเท่าเทียมกัน

นายวรชัย เหมะ อดีตส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ในฐานะแกนนำนปช. กล่าวว่า จากกรณีการได้เตียงระหว่างพล.อ.สายหยุดกับนายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม เกี่ยวกับประเด็นว่าพล.อ.เปรมตอบรับแนวทางเสนอขอพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อหาทางออกให้

ประเทศแล้วหรือไม่ นั่น ขณะนี้สังคมตั้งข้อสงสัยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแน่ ปัดกันไปมา ดังนั้นตนและแกนนำปช.บางส่วนจะทำหนังสือขอเข้าพบพล.อ.เปรม ภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อสอบถามท่าทีและความเห็นของ พล.อ.เปรม เพราะอยากฟังจากปากพล.อ.เปรม ว่าต้องการนายกฯ พระราชทานใช่หรือไม่ จะได้หายคลุมเครือ

ปชป.โวย'ปู'จีเลือกตั้ง

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรค ปชป. กล่าวถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ สนับสนุนแนวคิดการทำงาน ของนายอภิสิทธิ์ว่า อยากให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระลึกด้วยว่ามีหน้าที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ และแสดงออกถึงความพร้อมในการเสียสละ เพื่อการแก้ปัญหา เพราะเรื่องดังกล่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์และรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นสาเหตุ สำคัญของเงื่อนไขความขัดแย้ง หากอยากจะทำให้ความร่วมมือจริงๆ ควรแสดงออกถึงความจริงใจ ลดเงื่อนไขลง

"หวังว่านายกฯ และพรรคเพื่อไทยจะไม่ กัดคั่นฝ่ายใดให้เร่งไปสู่การเลือกตั้งที่ไม่มี ความพร้อม แต่ควรให้เวลากับทุกฝ่ายช่วยกัน แก้ปัญหา ที่สำคัญ น.ส.ยิ่งลักษณ์ควรให้เวลากับประเทศและประชาชนเพื่อหาทางออกและ คำตอบที่ยั่งยืนเพื่อนาคตที่ดีต่อไป" โฆษก ปชป.กล่าว

มาร์คขอพบรัฐบาลก่อนคุยกปปส.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวว่า ถ้าน.ส.ยิ่งลักษณ์สนใจและอยากให้คนทำงานก็ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ ว่าต้องไม่ปิดทางเลือกนี้ ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับ ประเด็นการเลือกตั้งด้วย ส่วนข่าวที่ว่าตนจะ พบกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยให้ถ่ายทอดสดนั้น เป็นเพียงแนวคิดยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ ถ้าจะพบกันก็ต้องเปิดเผย งานนี้ต้องไม่มี ลักษณะไปพบกันลับๆ นอกจากนี้ จะพบกับ พรรคภูมิใจไทย คิดต่อไปจะพบกับรัฐบาล และ กปปส.

เมื่อถามว่าได้หารือกับนายสุเทพ เทือก สุบรรณ เลขาธิการกปปส.บ้างหรือไม่ นาย อภิสิทธิ์กล่าวว่า ตนและนายสุเทพมีเป้าหมาย ไม่ต่างกันคือต้องการเห็นบ้านเมืองปฏิรูป แต่ อาจต่างกันในเรื่องวิธีการ ซึ่งไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกับนายสุเทพและมวลมหาประชาชน

สำหรับภารกิจเดินสายเสนองานออกไปให้ กับประเทศของนายอภิสิทธิ์ วันนี้ได้ไปพบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 5 คน ที่ สำนักงาน กกต. จากนั้นไปพบนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติ ไทยพัฒนา ที่พรรคชาติไทยพัฒนา และนาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค ชาติพัฒนา ที่บ้านพักชวยราชวิถี 20

ปปช.จ่อฟันคดี'ปู'-8 หรือ 15 พ.ค.

เวลา 16.45 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. แถลงผลการ ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. ถึงกรณี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ขอให้ป.ป.ช.สอบพยานบุคคลเพิ่มเติมในคดีรับจำนำข้าว 7 ปากว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่าพยานบุคคลที่ขอให้สอบ เพิ่มเติม นั้น เป็นพยานบุคคลที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ ขอมมาแล้ว และได้พิจารณาเรื่องนี้ไปแล้ว ซึ่ง ครั้งนี้ยังเห็นเช่นเดียวกันว่าพยานดังกล่าวไม่ เกี่ยวข้องประเด็นที่ถูกกล่าวหา จึงมีมติไม่ อนุญาตตามคำขอให้เพิ่มพยาน ส่วนที่นาย ชรรย พวงราช ปฏิบัติหน้าที่รมช.พาณิชย์ ขอให้คณะกรรมการป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้าวในสต็อก 2.977 ล้านตันนั้น ได้ตรวจสอบ พยานเอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว อีกทั้งการจะออกไปตรวจสอบข้าวดังกล่าว ไม่ใช่ประเด็นของผู้กล่าวหา และไม่ได้อาตรง นั้นมาเป็นประเด็นเอาผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงไม่ เห็นควรให้ออกไปตรวจสอบตามที่ผู้ถูกกล่าว หาร้องขอ

นายสรรเสริญกล่าวว่า ป.ป.ช.มีมติในวันนี้ เห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอไม่จำเป็นต้องไต่สวน เพิ่มเติม โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ไปสรุปสำนวน ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวน จากคำชี้แจง แก่ผู้ถูกกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา และจากการ สอบพยานบุคคลเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้องค์ คณะไต่สวนพิจารณาในวันที่ 6 พ.ค.นี้ หาก องค์กรไต่สวนเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว สามารถเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่พิจารณาลงมติชี้มูลได้ในการ ประชุมวันที่ 8 พ.ค. หรือการประชุมวันที่ 13 พ.ค. แต่เนื่องจากวันที่ 13 พ.ค.ตรงกับวัน วิสาขบูชา จึงอาจเลื่อนไปเป็นวันที่ 15 พ.ค.ก็ได้

ชี้ 86 ส.ว.ผิด-ปมโหวตแก้รธน.

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติชี้มูลความผิด ส.ว. 36 คนที่ ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. และได้พิจารณา รับ หลักการในวาระที่ 1 และลงมติในวาระที่ 2 โดยเฉพามาตรา 6 กรณีให้ ส.ว.ที่พ้นวาระ แล้วลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.ได้ โดยไม่ต้อง เว้นวรรค และลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ซึ่ง ป.ป.ช.มีมติว่าการกระทำทั้งหมดถือว่าผิด การณ์สื่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบท บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 291 (1) วรรค หนึ่ง โดยรายชื่อประกอบด้วย 1.นายประสิทธิ์ โภษะสุน ส.ว.สุพรรณบุรี 2.นายสมชาติ พรรณวัฒน์ ส.ว.นครปฐม 3.พล.ต.ต.องอาจ

สุวรรณสิงห์ ส.ว.เลข 4.นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี 5.นายประวัติน ทองสมบูรณ์ ส.ว.มหาสารคาม 6.นายถุช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร 7.พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัง ญุลย์ ส.ว.อุตรธานี 8.นายภิญโญ สายบุญ ส.ว.กระบี่

9.นายไพฑูย์ ชำศิริพงษ์ ส.ว.ปทุมธานี 10.นายสุเมธ ศรีพงษ์ ส.ว.นครราชสีมา 11.พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาหารพงศ์ ส.ว.มุกดาหาร 12.นายสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ส.ว.กาญจนบุรี 13.นายพีระ มานะทัศน์ ส.ว.ลำปาง 14.นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ส.ว.วาปีปทุม 15.นายสุรัชย์ ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี 16.นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร 17.นายรักพงษ์ ณ อุบล ส.ว.หนองบัวลำภู 18.นายบรรศักดิ์ คณาเสน ส.ว.อำนาจเจริญ 19.นายจตุรงค์ ชีระกนก ส.ว.ร้อยเอ็ด 20.นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี

เตรียมส่งวุฒิตอดถอนต่อไป

21.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ส.ว.ยโสธร 22.นายชูชัย เลิศพงษ์อดิศร ส.ว.เชียงใหม่ 23.นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว.ขอนแก่น 24.นายโสภา ศรีมาเหล็ก ส.ว.น่าน 25.นายด่วนอัปคุลเสาะ คาโอะมารี ยอ ส.ว.ยะลา 26.พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ส.ว.อ่างทอง 27.นายประดิษฐ์ ตันวิวัฒน์พงษ์ ส.ว.สกลนคร 28.พล.ต.กมลชัย สุวรรณบูรณ์ ส.ว.ชุมพร 29.นายวรวิทย์ บารุ ส.ว.ปัตตานี 30.นายสุโข วุฒิโชติ ส.ว.สมุทรปราการ 31.นายทวีศักดิ์ คิคบรรจง ส.ว.บุรีรัมย์ 32.นาย

ประชาชนวุฒิสภา แต่ ส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่เห็น ว่ายังไม่พร้อมเพราะยังไม่ได้ทำความเข้าใจกับ เพื่อนสมาชิกอย่างเพียงพอ ก็เสนอญัตติขอ เลื่อนการเลือกประธานออกไปก่อนได้ แล้วลง มติกันว่าจะให้เลือกหรือเลื่อน ส่วนการ ถอดถอนตนนั้น ขอให้ทำได้เลย ไม่ต้องรอ บรรยากาศให้ดีขึ้นเพราะตนพร้อมชี้แจงอยู่ แล้ว ซึ่งให้รู้ไปว่าผู้ที่ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมและ รัฐธรรมนูญนั้นต้องถูกถอดถอน

เจริญหวังทำเกินกรอบพ.ร.ฎ.

นายไพฑูย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหาและ กลุ่ม 40 ส.ว. เปิดเผยว่า หลังการประชุม วุฒิสภามติวิสามัญใน 2 วาระแล้ว ตนอาจ เสนอญัตติโดยวางข้อให้เลือกประธานและ รองประธานวุฒิสภาขึ้นมาทำหน้าที่ ซึ่งต้อง ให้สมาชิกอภิปรายถึงกรอบกฎหมายให้ ชัดเจนแล้วดูว่าที่ประชุมจะเห็นอย่างไร หากที่ ประชุมเห็นร่วมกันว่าทำได้ ทางกลุ่มก็ยืนยัน จะเสนอนายสุรัชย์เหมือนเดิม เพื่อเราจะได้ บุคคลที่มีประสบการณ์มาดำเนินงานต่างๆ ให้ ต่อเนื่อง

นายเจริญ จรรย์โกมล อธิการบดีประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงว่า ต้องรอดูว่าวุฒิสภาจะจัดระเบียบวาระการประชุมตามที่เสนอขอตราพ.ร.ฎ.เปิดประชุม 2 เรื่องคือการแต่งตั้งกรรมการป.ป.ช. และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครองหรือไม่ ส่วนที่จะเสนอเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภานั้น มองว่าเป็นเรื่องนอกเหนือจากที่ขอตราพ.ร.ฎ. ไว้ จึงไม่เหมาะสมและอาจถูกหักท้วงจากสมาชิกในที่ประชุมได้ ซึ่งการเลือกประธานวุฒิสภาควรทำในสมัยประชุมสามัญวุฒิสภา

สุริยา ปันจอร์ ส.ว.สตูล

นายสรรเสริญกล่าวว่า 33.นายถนอม ส่งเสริม ส.ว.อุบลราชธานี 34.นายบุญส่ง ไคววาสราช ส.ว.แม่ฮ่องสอน 35.นายวรัญญู วงษ์สุวรรณ ส.ว.ลพบุรี และ 36.นายวิชา อินาธา ส.ว.นครพนม ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานป.ป.ช.จะส่งสำนวนดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนต่อไป

รอด 14 เหตุไม่ลงมติวาระ 2

นายสรรเสริญกล่าวอีกว่า ส่วนส.ว. 14 คนที่เหลือ ป.ป.ช.มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป เนื่องจากไม่มีพฤติการณ์ سوءจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้ลงมติในวาระที่ 2 มาตรา 6 เป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย 1.นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา ส.ว.สรรหา 2.พล.ต.ท.สมยศ คีมาท ส.ว.สรรหา 3.นายมานพน้อย วานิช ส.ว.พังงา 4.นางภารดี จงสุขธนามณี ส.ว.เชียงราย 5.พล.ท.พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน ส.ว.พะเยา 6.นายสุพจน์ เลียดประถัมภ์ ส.ว.ตราด 7.พล.ต.อ.วงศก มณีรินทร์ ส.ว.สรรหา 8.พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ ส.ว.สุราษฎร์ธานี

นายสุรชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ก็พร้อมเปิดให้เลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาในสมัยประชุมนี้ หากเป็นมติของที่ประชุม และส่วนตัวยินดีหากสมาชิกเสนอชื่อให้ชิงตำแหน่งดังกล่าว โดยเชื่อว่าส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำและเชื่อว่าทุกคนจะละความสัมพันธ์ที่โยงใยทางการเมืองได้ ส่วนการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ออกจากประธานวุฒิสภา จะยังไม่พิจารณาในสมัยประชุมนี้ เนื่องจากการตราพ.ร.ฎ.เปิดประชุม ระบุชัดเจนว่าเป็นการพิจารณาตามมาตรา 132 (2) ไม่เกี่ยวกับมาตรา 132 (3) จึงไม่สามารถสอดใส่เรื่องนี้ได้ แต่การไม่พิจารณาถอดถอนนายนิคม ภายในกรอบเวลา 20 วันหลังป.ป.ช.ส่งเรื่องมายังวุฒิสภา 9.นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภ ส.ว.ชัยนาท 10.นายบรรชา พงศ์อำภูถุถ ส.ว.พิจิตร 11.นายชันว์ ออสุวรรณ ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์ 12.นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ ส.ว.ปราจีนบุรี 13.นายธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ส.ว.ภูเก็ต และ 14.นายศุภวัฒน์ เทียนदार ส.ว.สิงห์บุรี

ส.ว.แต่งตั้งผู้เลือกป.ร.วุฒิสภา

ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ว่า ขอขอบคุณรัฐบาลที่เห็นชอบเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญระหว่างวันที่ 2-10 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาการเลือกกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลปกครอง แต่ยอมรับว่าเป็นระยะเวลาที่น้อยเกินไป เพราะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนั้น วุฒิสภาจึงประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อให้ทันกรอบเวลา 30 วันที่กฎหมายกำหนดในวันที่ 9 พ.ค.นี้ และไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

อาจขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลและคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องรับผิดชอบ เนื่องจากวุฒิสภาแสดงเจตนาชัดเจนถึงการดำเนินการในเรื่องนี้

นิคมชี้ถ้าไม่พร้อมก็ขอเลื่อนได้

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงการเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญวันที่ 2-10 พ.ค.ว่า การเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาในสมัยวิสามัญสามารถทำได้ ซึ่งต้องหารือต่อที่ประชุมก่อนว่าอย่างไร แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการเลือกประธานวุฒิสภาในการประชุมสมัยวิสามัญมาก่อน อีกทั้งการเปิดประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 132 (2) เพื่อให้ทำหน้าที่ 2 เรื่องคือ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลปกครอง และ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบประวัติดิน.ส.สุภา ปิยะจิตติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป.ป.ช.เท่านั้น

นายนิคมกล่าวว่า ส่วนส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่นั้น ขอฝากให้ศึกษาข้อบังคับการประชุม รวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เพื่อเวลาทำหน้าที่จะได้มีหลักการและเหตุผล เช่น กรณีหากเสนอญัตติเลือก

อศรภาพแห่งความดี
ไทยโพสต์

ฉบับประจำวันที.....หน้า..... 128

8 พฤษภาคม 'ปปช.'

ชี้มูล 'ปู' โกงข้าว

ไทยโพสต์ • กต.ประกาศรับรอง ส.ว.ชุดใหม่ครบ 77 จังหวัด "สุรชัย" พร้อมเปิดให้เลือกประธาน ส.ว.คนใหม่ หากเป็นมติที่ประชุม "โพนบูลย์" เล็งเสนอชื่อ "สุรชัย" ชิงประธาน แต่ "เจริญ" ไม่เหมาะสม อังนอกเหนือ พ.ร.ฎ.เปิดวิสามัญ ขณะที่ปปช.ฟัน 36 ส.ว.แก้ รธน.มิชอบ ส่งให้วุฒิสภาถอดถอนสัปดาห์หน้าทั้งที่พ้นสภาพไปแล้ว ระทิก! ไม่นุญาตให้ "ยิ่งลักษณ์" เพิ่มเติมพยานโจทก์จำนำข้าว พร้อมลงมติชี้มูล 8 พ.ค. หรือ 15 พ.ค.นี้

อ่านต่อหน้า 8

8 พฤษภาคม

เมื่อวันอังคาร นายอุษงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า ที่ประชุม กกต. ได้มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ว. ที่เหลือ 15 จังหวัด ขณะนี้ กกต. ได้ประกาศครบแล้ว 77 จังหวัด แต่เนื่องจาก 15 จังหวัด กกต. ยังดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จ จึงต้องประกาศรับรองการเลือกตั้งไปก่อนตามกรอบเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่า กกต. จะมีเวลาพิจารณาคำร้องคัดค้านที่เหลืออีก 1 ปี ตามกฎหมาย แต่คาดว่า กกต. น่าจะพิจารณาแล้วเสร็จได้ภายใน 3 เดือน หากมีมูลความผิดก็ต้องพิจารณาให้ใบเหลืองหรือใบแดง ดังนั้นขอให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว. เดินทางมารับหนังสือรับรองที่สำนักงาน กกต. ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายสุรัชย์ เลียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่เห็นชอบเปิดประชุมวุฒิสภาสถียวิสามัญ ระหว่างวันที่ 2-10 พ.ค. นี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลปกครอง แต่ยอมรับว่าเป็นระยะเวลาที่น้อยเกินไป เพราะตามปกติการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบประวัติและขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนั้นวุฒิสภาจึงได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ล่วงหน้า และให้ตอบรับเอกสารกลับภายในวันเดียว ' และให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการประจำวุฒิสภาทำงานโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกรอบเวลา 30 วันที่กฎหมายกำหนดในวันที่ 9 พ.ค. นี้ และไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

"พร้อมจะเปิดให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาในสมัยประชุมนี้ หากเป็นมติของที่ประชุม และส่วนตัวยินดีหากสมาชิกเสนอชื่อให้ซึ่งตำแหน่งดังกล่าว และเชื่อว่า ส.ว. เลือกตั้งชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ถูกครอบงำ และเชื่อว่าทุกคนจะสามารถลดความสัมพันธ์ที่โยงใยทางการเมืองได้"

นายสุรัชย์กล่าวถึงการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ออกจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาว่า จะยังไม่มีการพิจารณาในสมัยประชุมนี้ เนื่องจากการตราพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุม ระบุชัดเจนว่าเป็นการพิจารณาตามมาตรา 132 (2) ไม่เกี่ยวกับมาตรา 132 (3) จึงไม่สามารถมีการถอดถอนได้แต่ยอมรับว่า การไม่พิจารณาถอดถอนนายนิคมภายในกรอบระยะเวลา 20 วัน หลัง ป.ป.ช. ส่งเรื่องมายังวุฒิสภา อาจขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลและคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากวุฒิสภาแสดงเจตนาชัดเจนถึงการดำเนินการในเรื่องนี้

นายไพบุลย์ นิตติตะวัน ส.ว.สรรหา และกลุ่ม 40 ส.ว. เปิดเผยว่า ในการประชุมวุฒิสภาสถียวิสามัญ เมื่อดำเนินการเสร็จ 2 วาระแล้ว ตนอาจจะเสนอญัตติเพื่อขอให้มีการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา ซึ่งขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะเห็นอย่างไร ส่วนตนนั้นมองว่าสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการเปิดประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 132 (2) ที่ระบุว่า ให้วุฒิสภากำหนดที่พิจารณาบุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เมื่อประกอบกับมาตรา 124 ที่กำหนดว่า วุฒิสภามีประธานหนึ่งคนและรองประธานหนึ่งหรือสองคน และถ้าหากที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าสามารถทำได้ ทางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะเสนอ นายสุรัชย์ เลียงบุญเลิศชัย เหมือนเดิม เพื่อที่เราจะได้บุคคลที่มีประสบการณ์มาดำเนินงานต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง

ขณะที่นายเจริญ จรรย์โกมล อดีต รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมวุฒิสภาสถียวิสามัญว่า จากนี้ต้องรอดูว่าวุฒิสภาจะมีการจัดระเบียบวาระการประชุมเป็นไปตามที่เสนอขอตราพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมจำนวน 2 เรื่องหรือไม่ ส่วนที่จะมีการเสนอเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานนั้น มองว่าเป็นเรื่องนอกเหนือจากที่ขอตราพระราชกฤษฎีกาไว้ จึงไม่เหมาะสมและอาจถูกหักท้วงจากสมาชิกในที่ประชุมได้ ซึ่งการเลือกประธานวุฒิสภาควรทำในสมัยประชุมสามัญ

ด้านนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาในสมัยวิสามัญสามารถทำได้ ซึ่งจะต้องมีการหารือต่อที่ประชุมว่าจะเห็นเป็นอย่างไร แม้ที่ผ่านมาไม่เคยมีการเลือกประธานวุฒิสภาในการประชุมสามัญวิสามัญมาก่อน ส่วนการจะถอดถอนตนนั้นก็ขอให้ทำได้โดยไม่ต้องรอรบรยากาศอะไรให้ดีขึ้นมา เพราะตนพร้อมที่จะทำการชี้แจงอยู่แล้ว ซึ่งก็ให้รู้ไปว่าผู้ที่ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ที่มีตามระเบียบข้อบังคับการประชุมและรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องถูกถอดถอน

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จนนทบุรี นายสุรเสรีพล เจริญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุม ป.ป.ช. ได้พิจารณาการร้องถอดถอน 308 ส.ส. และ ส.ว. ออกจากตำแหน่ง กรณีร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว. โดยมีขอ โดยที่ประชุม ป.ป.ช. ได้พิจารณาเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาในส่วนของ ส.ว. 50 คนก่อน ซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิด 36 ส.ว. ที่ได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว. และลงมติวาระ 2 ในมาตรา 6 และลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ถือว่ามีพฤติการณ์สื่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 (1) วรรคหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า การลงมติเห็นชอบวาระ 2 มาตรา 6 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

การให้ ส.ว. ที่หมดวาระลงสมัคร ส.ว. ติดต่อกันได้ โดยไม่ต้องเว้นวรรค และยังคงมติเห็นชอบวาระ 3 นั้น เป็นการแก้ไขอำนาจหน้าที่ของตัวเอง เพื่อให้ลงสมัคร ส.ว. ได้ติดต่อกัน เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

นายสุรเสรีพลกล่าวว่า ในการประชุม ป.ป.ช. ครั้งต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะลงมติให้การรับรองสำนวนการถอดถอน 36 ส.ว. คาดว่าจะส่งสำนวนพร้อมหลักฐานให้ ส.ว. พิจารณาถอดถอนได้ในสัปดาห์หน้า ระหว่างนี้ ส.ว. ทั้ง 36 คนที่ถูก ป.ป.ช. ลงมติถอดถอนต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ส่วน ส.ว. อีก 14 คนที่ได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว. แต่ไม่ได้ร่วมลงมติวาระ 2 มาตรา 6 และไม่ได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ที่ประชุม ป.ป.ช. เห็นว่ายังไม่ชัดเจนว่ามีพฤติการณ์สื่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เห็นควรให้ชกกล่าวหาต่อไป

นายสุรเสรีพลยังกล่าวถึงกรณี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สอบพยานบุคคลเพิ่มเติมในคดีรับจำนำข้าวจำนวน 7 ปาก ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าพยานบุคคลที่ขอให้มีการสอบเพิ่มเติมเป็นพยานบุคคลที่ทางผู้ถูกกล่าวหาได้ขอมมาแล้วและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ไปแล้ว ซึ่งครั้งนี้ยังเห็นเช่นเดียวกันว่าพยานดังกล่าวไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ถูกกล่าวหา จึงมีมติไม่อนุญาตให้พยานบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม ส่วนเรื่องที่ยนายรณรง พวงราช รณช. พานิชย์ ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข่าวในสต็อกจำนวน 2.977 ล้านตันนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีการตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว อีกทั้งการจะออกไปตรวจสอบจำนวนข้าวดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นของผู้ถูกกล่าวหา และไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นเอาผิด น.ส. ยิ่งลักษณ์ จึงไม่เห็นควรให้ออกไปตรวจสอบตามที่ผู้ถูกกล่าวหาฟ้องขอ

"หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติในวันนี้ เห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนเพิ่มเติม โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสรุปสำนวนข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนจากคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา และจากการสอบพยานบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้องค์คณะไต่สวนพิจารณาในวันอังคารที่ 6 พ.ค. นี้ หากองค์คณะไต่สวนเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้วสามารถเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาได้ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ค. ซึ่งหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้วสามารถลงมติชี้มูลในวันดังกล่าวได้เลย หรือชี้มูลในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่ครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ค. เนื่องจากวันอังคารที่ 13 พ.ค. ตรงกับวันวิสาขบูชา" นายสุรเสรีพลกล่าว.

เล็งฟันจ่านำข่าว ข้อมูลนายกฯ 8 พ.ค.

โพสต์ทูเดย์ > ป.ป.ช.กางปฏิทิน
ข้อมูลทุจริตจ่านำข่าวคาด 8 พ.ค.

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากการไต่สวนพยาน และผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตจ่านำข่าว เสนอองค์คณะไต่สวน ป.ป.ช.วันที่ 8 พ.ค.นี้

“หากองค์คณะไต่สวนเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะให้ความเห็นได้ แล้วจะทำสำนวนพร้อมกับความเห็นส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม หรือไม่ในวันที่ 8 พ.ค. หรือวันที่ 13 พ.ค.ต่อไป” เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าว

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติไม่ไต่สวนพยานบุคคล จำนวน 7 รายตามที่นายกฯ ร้องขอ เนื่องจากพยานบุคคลดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่ ป.ป.ช. ตั้งข้อกล่าวหา พร้อมกับมีมติไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณข้าวจำนวน 2.9 ล้านตัน เพราะเห็นว่าไม่ใช่ประเด็นที่ ป.ป.ช.กล่าวหา และ ป.ป.ช.ไม่ได้เอาผลในเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการพิจารณาความผิดเพื่อถอดถอนนายกฯ

วันเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เดินทางมาหารือ กกต.พร้อมยืนยันว่าหากจัดการเลือกตั้งช้าลง แต่บ้านเมืองสงบ ก็เป็นทางเลือกที่ดี

กว่าเร่งเลือกตั้งให้เร็วแต่ไม่สามารถยุติความขัดแย้งทางการเมืองได้

หลังการพบ กกต.ยังได้เดินทางต่อเพื่อเข้าพบนายบรรหาร ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา ทั้งนี้ นายบรรหาร กล่าวว่า พรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีข้อเสนอใดๆ และยังไม่มีความเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมือง



Ussahar ศิลปอาชา

“การหารือในวันนี้เป็นเพียงการรับฟังแนวทางและเอาใจช่วยนายอภิสิทธิ์ ให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้สำเร็จ ซึ่งบางเรื่องเห็นตรงกัน และบางเรื่องต้องหารือ” นายบรรหาร กล่าว

ถัดจากนั้น นายอภิสิทธิ์ เดินทางเข้าพบ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ แกนนำพรรคชาติพัฒนา

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การหารือ นายสุวัจน์เห็นตรงกันและเห็นต่างในบางข้อ และนายสุวัจน์จะเอาใจช่วยโดยการนำสิ่งที่ได้หารือวันนี้สะท้อนไปยังพรรคร่วมรัฐบาล แต่การแก้ไขปัญหาก็ให้การเลือกตั้งประสบความสำเร็จมีเงื่อนไขที่เกินกว่าพรรคการเมืองและนักการเมืองจะคุยกันได้ ซึ่งหนีไม่พ้นเรื่องการปฏิรูปประเทศ ■

มติชน

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 30 ส.ย. 2557 หน้า 1:6

ศอ.รต.ยกบมฝากตำรวจ จิตศาลปกครอง. เคสียร์-เทียบคดีแจ้งถวิล

**บปช.แจ้ง15พค.เชือด'บู'
ถอดถอน36สว.แก้รธน.
กกต.-นายกกกเลือกตั้ง
มาร์คคุยสนธยาต่อวันนี้
บปช.ร่อนจน.ขอพบ'ป้า'**

'มาร์ค'เดินสายพบ'กกต.-เต็ง-สุวัจน์'แต่ไร้คำตอบ
ปชป.ลงเลือกตั้ง 'บรรหาร'เอาใจช่วยขอให้สำเร็จ
'ป.ป.ช.'จ่อชี้มูลยิ่งลักษณ์คดีจำนำข้าว 15 พ.ค. ฟัน
36 ส.ว.แก้รัฐธรรมนูญปมที่มา ส.ว.มิชอบ ศอ.รต.
แถลงตำหนิศาล ปค.หนุนแต่งตั้งตำรวจ ยกคดี'บู'
ย้ายถวิลเทียบ ชี้ชัดรัฐธรรมนูญ (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

จีศาล ปค.

บั้งจี'มาร์ค'ประกาศลงเลือกตั้ง

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 เมษายน ถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปพบปะบุคคลต่างๆ เพื่อหารือถึงทางออกของประเทศว่าอยากฝากถึงนายอภิสิทธิ์ ให้ประกาศให้ชัดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมการเลือกตั้ง อย่างไม่มีข้อแม้ เพราะถ้านายอภิสิทธิ์ประกาศจะเป็นผลดีแสดงให้เห็นความจริงใจที่ออกมาเป็นตัวกลาง ตัดข้อครหาที่เป็นคนรับคำสั่งจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) มาโดยตลอดแม้จะเป็นหัวหน้าพรรค

พท.ตั้งฉายา'มาร์ค'360องศา

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลง ณ ที่ทำการ พท.กรณีที่นายอภิสิทธิ์เดินทางพบปะบุคคลต่างๆ รวมถึงต้องการพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยขอให้มีการถ่ายทอดสดด้วยว่า นายอภิสิทธิ์สบายใจได้ใครก็ตามที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ไม่เลือกข้าง 2 มาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งมากกว่าสร้างราคาให้ตนเอง ไม่ปิดกันสามารถพูดคุยได้ ถือเป็นเรื่องดีที่คนสร้างปัญหาจะหันอาสามาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ชนิดต้องให้ฉายา มาร์ค 360 องศา

"ไม่ต้องไปเดินสายเป็นพ่อบุญมาลัย แก่แก้อ ทั้งที่หลายเรื่อง โลกรู้ คนไทยรู้ แต่อภิสิทธิ์ไม่รู้ เช่นผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.บ.ส.) บอกว่า การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บอกว่าทุกพรรคพร้อมลงเลือกตั้ง เสียตาย อุตสาห์ไป กกต.แทนที่จะประกาศกับ กกต.ไปเลยว่าจะพร้อมลงเลือกตั้ง แต่กลับปฏิเสธโอกาสอย่างน่าเสียดาย นายอภิสิทธิ์อย่าเสียเวลา ชั่งคนไว้ในเมืองเองแท้ๆ แล้วจะเอาคุณงามความดีที่อาสาเปิดประตูให้คนไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอก ทั้งที่กฎแฉ 2 ดอกที่นายอภิสิทธิ์ และนายสุเทพ ทั้งไป คือ 1.พรรคประชาธิปัตย์ ลงเลือกตั้ง 2.อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ขัดขวาง ก่อจลาจล ล้มการเลือกตั้ง" นายอนุสรณ์กล่าว

ชัด'องอาจ'นำข่าวร้ายหาประโยชน์

นายอนุสรณ์แถลงกรณีที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ปชป. ยกตัวอย่างของชวงอน นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ลาออก เพื่อรับผิดชอบเหตุเรือล่ม กัดต้นนายกรัฐมนตรีว่า นายองอาจอาจจะอ่านหนังสือปหนึ่งไม่เกิน 8 บรรทัด

ใจเร็ว ต่วนได้ ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียดร้อนรน จนทำลายบรรยากาศที่นายอภิสิทธิ์ เดินทางไปพบปะบุคคลต่างๆ เสียหมด

"นายองอาจเอาความเศร้าโศกเสียใจของมิตรประเทศมาเป็นประเด็นหาประโยชน์ทางการเมือง ทั้งที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อน ซึ่งต่อนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ที่ลาออก กลับถูกโจมตีว่า ชี้ขาด เสียความรับผิดชอบ ไร้ประสิทธิภาพในการรับมือหนึ่งหายนทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ไม่แน่ใจว่านายองอาจเห็นขานี้หรือไม่ ขอตั้งฉายาให้นายองอาจว่า องอาจ 7 บรรทัด" นายอนุสรณ์กล่าว

ผิดหวัง'มาร์ค'ไม่หนุนเลือกตั้ง

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อ

ไทย (พท.) กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับนายอภิสิทธิ์ที่แสดงท่าทีไม่สนับสนุนการเลือกตั้ง แสดงว่านายอภิสิทธิ์ยังต้องการจะบอยคอตการเลือกตั้งต่อไปหรือไม่ และจะยังปล่อยให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ไปร่วมเคลื่อนไหวกับมือบกปปส.อยู่หรือไม่ การเดินสายไปพบใครต่อใครของนายอภิสิทธิ์ ขาดความจริงใจ ไม่ได้แสดงเจตนารมณ์เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ เป็นการสร้างภาพชั่วคราว เพื่อรอให้องค์กรอิสระเข้ามาจัดการกับนายกฯมากกว่า

"ถามว่านายอภิสิทธิ์รู้ธงอะไรมาก่อนหรือไม่ จึงออกมาเดินสายสร้างภาพรายวัน วันนี้แค่ประกาศชัดๆ ว่าจะลงเลือกตั้งยังไม่กล้าจะเดินสายอีก 10 วัน 10 เดือน 10 ปี ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ตอบใจเกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนต้องการ แค่ประกาศว่าจะลงเลือกตั้งก็เป็นพระเอกทันทีกลับไม่กล้า ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินสายอะไรเลย ผมเป็นห่วงว่าน่าจะเป็นทฤษฎีส้มคบคิด แบ่งบทกันเล่นกับนายสุเทพ สุดท้ายก็เป็นมวยล้มต้มคนดู" นายพร้อมพงศ์กล่าว

นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์แสดงความจริงใจก่อนที่จะเดินสายไปพบกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งตัวแทนฝ่ายรัฐบาล คือ 1.ประกาศว่าพรรค ปชป.พร้อมลงเลือกตั้ง 2.เรียกสมาชิกพรรคที่ไปชุมนุมกับมือบ กปปส.ให้กลับมาเล่นในกติกา และ 3.ไปพูดคุยกับนายสุเทพให้รู้เรื่อง ถ้าทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เดินสายไปก็ไร้ประโยชน์ จะถือเป็นความล้มเหลวของปฏิบัติการในครั้งนี้

นปช.ส่งหนังสือขอพบ'ป้า'

นายวรชัย เหมะ อดีตร.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย (พท.) แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวว่า จากกรณีการโต้เถียงระหว่าง พล.อ.สหายหยุด เกิดผล อดีตร.ส. กับนายทหารคนสนิท พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เกี่ยวกับประเด็นว่า พล.อ.เปรมตอบรับแนวทางเสนอขอพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อหาทางออกให้ประเทศแล้วหรือไม่ นั้น สังคมตั้งข้อสงสัยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแน่ ปิดกันไปปิดกันมา

"ผมและแกนนำ นปช.อีก 5-6 คน จะทำหนังสือขอเข้าพบ พล.อ.เปรม ภายใน 1-2 วันนี้

เพื่อสอบถามท่าทีและความเห็นของ พล.อ.เปรม พวกผมอยากรู้เหมือนกันว่าท่านจะเอาอย่างไร อยากฟังจากปากชัดๆ ว่าท่านต้องการนายกฯ พระราชทานใช่หรือไม่ จะได้หายคลุมเครือเสียที" นายวรชัยกล่าว

'บักตู'วอนหยุดพูดทำแตกแยก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบก.) กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งว่า ช่วงที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง อยากให้ทุกฝ่ายลดการพูดจาในเชิงที่ทำให้เกิดความแตกแยก สำหรับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกคนมีความหวังดี แต่อาจจะสื่อสารที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ขอให้มองที่เจตนาเป็นหลัก ส่วนจะทำได้หรือไม่ เป็นเรื่องของกลไกต่างๆ ที่ต้องดำเนินการ ไม่ใช่ใครคิด หรือพูด หรือทำอะไรแล้วจะทำได้ทั้งหมด

"วันนี้ปัญหาขัดแย้งที่ออกกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และเรื่องต่างๆ อะไรมากมาย ดังนั้น ต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม" ผบ.ทบก. กล่าว และว่า ในส่วนของเหล่าทัพได้พูดคุยกับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส.และกับ ผบ.เหล่าทัพมาโดยตลอด ทุกคนพยายามควบคุมกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัย ทำหน้าที่ตามกฎหมาย ดูแลทุกฝ่ายให้เกิดความเท่าเทียมตนเป็นห่วงในเรื่องการพูดจาในปัจจุบัน มีหลายพวกที่พูดจามุ่งเน้นไปสู่ความรุนแรง คงทราบดีว่าเป็นฝ่ายใด ถ้าตราโมดที่ความขัดแย้งยังมีอยู่ เสร็จใจที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความขัดแย้งยังคงอยู่ ยังเดินไปไหนได้ไม่มากนัก ดังนั้น ต้องใช้

เวลาในการแก้ไขปัญหา

แนะนำตราวาคอกลดขัดแย้ง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ต้องย้อนกลับไปดูเงื่อนไขว่าอยู่ที่ไหน ถ้านำปลายทางมาแก้กันก็ไม่มีทางมาจบ เพราะต้องมีฝ่ายยอมและไม่ยอม ดังนั้น ต้องไปหาทางออกกันให้ได้ อย่าพาดพิงทหารให้มากนัก ทหารทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การกระทำใดๆ ที่จะมุ่งไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้น ก็ระมัดระวังเต็มที่ แน่ใจว่า ย่อมมีฝ่ายหนึ่งพอใจและอีกฝ่ายไม่พอใจ แต่จะทำอย่างไรที่ สองฝ่ายจะมุ่งไปสู่ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ทำให้บ้านเมืองปลอดภัย ราบรื่นในทุกฝ่ายยังอ้างความชอบธรรม และความถูกต้องจะแก้อะไรไม่ได้จึงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องแก้ปัญหา

“ในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันไม่ใช่ทหาร ตำรวจ พลเรือนอย่างเดียว ฝ่ายการเมือง ฝ่ายที่เห็นต่างทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมทั้งสิ้น ถ้าเหตุการณ์บานปลาย มีการบาดเจ็บ สูญเสีย ทั้งหมดต้องร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น ทุกคนต้องหลีกเลี่ยง ลดราวาคอกกัน ลดความขัดแย้ง ลดเงื่อนไข ซึ่งการปะทะกันด้วยกำลังจะทำให้เกิดความสูญเสีย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ลั่นอย่าตั้งสถาบันเกี่ยวทุกเรื่อง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอร้องทุกฝ่ายลดการพูดจาเชิงทำร้าย ช่มชู้ หรือการใช้อาวุธสงคราม ต่อสถาบันราชการและสถานที่สำคัญต่างๆ สิ่งที่สำคัญอีกประการ คือ เรื่องของสื่อ ต้องระมัดระวังในการเสนอข่าว สื่อต้องดำรงความเป็นกลางทางการเมืองให้ได้ ทางทางที่จะลดความรุนแรง ไม่ใช่สร้างความเห็นต่างเหล่านั้นมาขยายออกไปจนกระทั่งไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ มิเช่นนั้นทุกอย่างจะนำไปสู่ทางตันทุกเรื่อง จะบอกว่าการแก้ไขไม่ได้ คงไม่ใช่ เพราะทุกเรื่องมีทางแก้ไข ถ้าจะแก้จริงๆ ควรนำความเห็นของทุกคน ทุกฝ่ายมาแก้ไขกัน อย่าใช้มวลชนมาต่อสู้อัน

“ส่วนของผู้ขัดแย้ง หลักๆ คือรัฐบาลกับผู้ที่เห็นต่าง ส่วนคนอื่น ๆ ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ประเด็นสำคัญคือไม่อยากให้ตั้งสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเพราะมีมวลชนหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายคิดว่าตัวเองถูก ซึ่งมีทั้งผิดและถูก แต่จะทำอย่างไรให้ส่วนที่ผิดมาเจอกันได้ การสู้กันไปมาไม่มีทางแก้ สุดท้ายประเทศไทยไม่มีทางออก ปัญหาทุกอย่างอยู่ที่เงื่อนไขแรก และเงื่อนไขเดิมต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถูก หรือผิดอย่างไร ชอบธรรมหรือไม่อย่างไร” ผบ.ทบ.กล่าว

จี้อีรัฐต้องเป็นกลาง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อยากขอร้องสื่อให้ช่วยรักษาทรัพยากรของชาติไว้ ไม่ว่าจะเป็ นบุคลากร บุคคลสำคัญ สถาบัน องค์กร ทหาร ตำรวจ ให้เขาได้มีสิทธิ เสรีภาพ ในการทำงาน ตามกรอบหน้าที่ ถ้าไปกดดันเขามากๆ จะไม่สามารถทำงานได้สะดวก หากทำให้เกิดความ

เข้าใจผิดและขยายวงไปเรื่อยๆ แล้วจะแก้ด้วยการรบราฆ่าฟันไปตลอดหรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อของรัฐที่จะต้องรักษาความเป็นกลางให้ได้ หากสื่อของรัฐยังนำปัญหา หรือ ข้อขัดแย้งต่างๆ ขยายไปเรื่อยๆ ทำให้คนเป็นหลายฝ่าย ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมารัฐต้องรับผิดชอบ สุดท้ายไม่มีใครชนะ

กกต.วอนขปป.ลงเลือกตั้ง

เวลา 09.00 น. วันเดียวกัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี นายอภิสิทธิ์ พร้อมแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นายชานันต์ คักดิเศรษฐ์ นายเกียรติ สิทธิอมร และนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรค เข้าพบ กกต.ทั้ง 5 คน นำโดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและการหาทางออกให้สถานการณ์การเมือง ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

นายศุภชัยให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าหารือว่า ทาง กกต.พร้อมรับฟังความเห็นของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีความพยายามเสนอแนวทางเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ ส่วนตัวมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากทำให้ประเทศหลุดพ้นจากทางตัน และส่งผลให้บรรยากาศในการเลือกตั้งเกิดความสงบเรียบร้อย ขอให้ทุกฝ่ายให้ออกสนายอภิสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวหาทางออกให้กับประเทศ อย่าตำหนิ วิจารณ์หรือแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย

“ทาง กกต.ขอวิงวอนให้พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งหน้า เชื่อจะมีส่วนช่วยทำให้บรรยากาศเกิดความสงบเรียบร้อย” นายศุภชัยกล่าว

เผย‘มาร์ค’ไม่พูดถึงลงเลือกตั้ง

นายศุภชัยให้สัมภาษณ์หลังการหารือร่วมกับนายอภิสิทธิ์ ว่า การพูดคุยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื้อหาที่พรรคประชาธิปัตย์ มาเสนอให้ กกต.รับทราบในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์

“แต่ไม่ได้มีการพูดคุยถึงเนื้อหาของ การเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งหน้าว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่” นายศุภชัยกล่าว

มาร์คแนะนำปรับฟังความเห็น

นายอภิสิทธิ์แถลงหลังการหารือกับ กกต.ว่า แลกเปลี่ยนสถานการณ์บ้านเมืองและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป รวมทั้งขยายความสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เคยทำเรื่องถึง กกต. ว่าเป้าหมายการจัดการเลือกตั้งต่อไปควรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน พร้อมเสนอการปฏิรูปให้ กกต. ที่มีอำนาจจัดเลือกตั้ง แต่ปัญหาใหญ่คือ กกต.และตนเห็นตรงกันว่าบรรยากาศบ้านเมืองขณะนี้ทำให้การเลือกตั้งประสบความสำเร็จยาก การจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องไม่เป็นโมฆะแบบวันที่ 2 กุมภาพันธ์

“ซึ่ง กกต.จะนำเรื่องที่หารือกับผมไปสะท้อนต่อรัฐบาลที่จะหารือกันวันที่ 30 เมษายน โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ควรรับฟังความเห็นที่ผมหารือกับ กกต. พร้อมนำไปพิจารณา อย่าเพิ่งปิดโอกาสโดยการยึดติดว่าต้องเร่งรัดให้เลือกตั้งโดยเร็ว” นายอภิสิทธิ์กล่าว

วอนกปปส.อย่าเพิ่งปฏิเสธ

ผู้สื่อข่าวถามว่า กปปส.ที่เป็นผู้ขัดแย้งกับรัฐบาลและประกาศไม่เอาแนวทางอะไรทั้งสิ้น การเดินสายหรือจะเป็นประโยชน์หรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ยังไม่มีข้อเสนอในสิ่งที่นำเสนอ จึงขอให้อาัยเพิ่งปฏิเสธ ซึ่งข้อเสนอของตนปลายทางคือการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญที่มีกฎหมายรองรับ และเข้าใจว่าทุกฝ่ายห่วงใยข้อเสนออาจมีปัญหาหรือจุดอ่อน แต่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปิดจุดอ่อนหรือทางเลือก ซึ่งจะเดินอย่างไร จะดูตามความเหมาะสมให้นำไปสู่ความสำเร็จ

เมื่อถามว่า ได้หารือให้ชะลอการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่หรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า การที่จะมีพระราชกฤษฎีกา โดยไม่สร้างความมั่นใจในการเลือกตั้ง ประเทศจะไม่หลุดจากความขัดแย้ง และการเลือกตั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ ถ้าเลือกตั้งเร็วแล้วขัดแย้งกันต่อ แต่เลือกตั้งช้าแล้วมีคำตอบ มั่นใจว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกให้เลือกตั้งช้าแต่เรียบร้อย

วอนรบ.นำข้อเสนอไปพิจารณา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าฝ่ายต่างๆ ตอบรับข้อเสนอจะดำเนินการอย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เดินสายพบปะกับพรรคการเมืองต่างๆ เสร็จแล้ว จะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดที่คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อนำไปหารือกับรัฐบาล ส่วนข้อเสนอที่ออกมานั้น จะให้ทุกฝ่ายไม่ใช้กระบวนการที่ง่าย แต่ขอให้รัฐบาลอย่าปิดโอกาส โดยให้นำข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณาด้วย ซึ่งได้เสนอตามกรอบและทำให้ภาวะ ของบ้านเมือง

กลับสู่ภาวะปกติให้มากที่สุด

ทำ‘ปู’ตอบรับข้อเสนอ

นายอภิสิทธิ์กล่าวถึงกรณี ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กำลังใจในการเดินสายหาทางออกประเทศว่า ถ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์สนใจ อยากให้ทำงานก็ต้องพิสูจน์ ด้วยการกระทำ ระหว่างที่ตนกำลังทำข้อเสนอที่เป็นทางออกประเทศ น.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องพิสูจน์ ด้วยการไม่ปิดทางเลือกนี้ ซึ่งจะมีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งด้วย

“ถ้าให้โอกาสจริงทำที่ของรัฐบาล และพรรคเพื่อไทยต้องสอดคล้องกับสิ่งที่พูดออกมา ส่วนข่าวที่ว่าผมจะพบกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์โดยให้มีการถ่ายทอดสดนั้น เป็นเพียงแนวคิดยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ถ้าจะมีการพบปะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย งานนี้ต้องไม่มีลักษณะการไปพบปะอะไรกันลับๆ นอกจากนี้ จะพบกับพรรคภูมิใจไทยเสร็จแล้วคิดว่าไปจะพบกับรัฐบาลและ กปปส.” นายอภิสิทธิ์กล่าว

เมื่อถามว่า ได้หารือกับนายสุเทพบ้างหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ตนและนายสุเทพมีเป้าหมายไม่ต่างกันคือต้องการเห็นบ้านเมืองปฏิรูป แต่อาจต่างกันในเรื่องวิธีการ ซึ่งไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกับนายสุเทพ และมวลมหาประชาชน

กต.รับฟังข้อเสนอ‘มาร์ค’

นายภุชงค์ นุตรวงศ์ เลขาธิการ กต. แถลงผลการหารือกับนายอภิสิทธิ์ว่า กต. รับทราบข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ เกี่ยวกับการปฏิรูปเลือกตั้ง 8 ประเด็น โดยเฉพาะการปฏิรูปกลไกในการจัดการเลือกตั้งตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง การบริหารการจัดการเลือกตั้ง การแข่งขันการเลือกตั้งแบบเป็นธรรม การบริหารการเลือกตั้งล่วงหน้า และได้รายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ กต.สามารถปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเลือกตั้งได้

“ถือว่าข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตรงกับความเห็นของ กต. ที่ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนเกิดความมั่นใจสามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ในครั้งที่ผ่านมานำมาซึ่งความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้ง สามารถเปิดประชุมสภาที่มีรัฐบาล และคณะรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศได้” นายภุชงค์กล่าว

‘ทนายปฎิ’หอบเอกสารยื่นศาลรธน.

เวลา 15.00 น. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายวัฒนา เตียงกุล ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงในคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของนายไพฑูริย์ นิตติตะวัน ส.ว.สรรหาคับคณะ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรียังสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 268 หรือไม่ จากกรณีการโยกย้ายนายถวิลออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมช.

นายวัฒนา กล่าวว่า เป็นตัวแทนยื่นบันทึกยืนยันข้อเท็จจริงของนายกรัฐมนตรียังอยู่ในฐานะผู้ถูกร้อง และพยานทั้ง 4 ปาก ประกอบด้วย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช อดีต รอง ผบ.ตร. โดยพยานจำนวน 4 ปาก มีเพียง พล.ต.อ.วิเชียรคนเดียวที่เป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องที่ศาลเรียกให้มาให้ถ้อยคำในวันที่ 6 พฤษภาคม

“น.ส.ยิ่งลักษณ์จะมาชี้แจงด้วยตัวเองหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจการตัดสินใจของตัวนายกฯเอง แต่เอกสารหลักฐานที่ยื่นได้ยื่นต่อผู้ยื่นประเด็น

มติป.ป.ช.ไม่ให้สอบ‘พยานปฎิ’

เวลา 16.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จนนทบุรี นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงหลังทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นคำร้องขอสืบพยานเพิ่มเติม 7 ปากในคดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีปล่อยปละละเลยโครงการรับจำนำข้าว จนก่อให้เกิดความเสียหาย ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุญาตเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานบุคคลที่ขอมาเป็นพยานบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาเรื่องไปแล้ว และพยานที่ร้องขอมานั้นไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ถูกกล่าวหา

“ที่ประชุม ป.ป.ช.ได้พิจารณากรณีผู้ถูกกล่าวหาขอให้ทาง ป.ป.ช.ลงไปตรวจสอบปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาล 2.9 ล้านตัน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเช่นเดียวกันว่า การที่ทาง ป.ป.ช.จะไปตรวจสอบหรือไม่ นั้น ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ถูกกล่าวหาและไม่ได้นำพยานนั้นมาพิจารณาในเรื่องประเด็นถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่ง จึงมีมติไม่ออกไปตรวจสอบตัวข้าวตามที่ผู้ถูกกล่าวหาฟ้อง” นายสรรเสริญกล่าว

แจ้งข้อมูลนายกฯ15พ.ค.

ผู้สื่อข่าวถามว่า ป.ป.ช.จะใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลเมื่อใด นายสรรเสริญกล่าวว่า ตามกรอบการพิจารณาหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติในวันนี้แล้ว มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปสรุปสำนวน ข้อเท็จจริง ที่ได้จากการไต่สวนจากการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งพยานบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้สอบปากคำเพิ่มเติมไปแล้ว ไปสรุปและให้เสนอต่อที่ประชุมองค์คณะไต่สวนในการประชุมครั้งต่อไป คาดว่าจะเป็นวันที่ 6 พฤษภาคมเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลทั้งหมดเพียงพอที่จะวินิจฉัยและอ่านความเห็นขององค์คณะไต่สวนหรือไม่

“หลังจากนั้นจะนำเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปคือวันที่ 15 พฤษภาคม เพื่อพิจารณาว่าจะลงมติชี้มูลได้หรือไม่” นายสรรเสริญกล่าว

ศาลปกครองสั่งสอบ 'ดิเรกฤทธิ์' 'ศอ.รล.' ล้ำเส้นโยงคดีถวิล

กรุงเทพฯ ● ศาลปกครองตั้งกรรมการสอบ เลขาฯ ฉาว เจ้าตัวตื่นไม่ลาออก ขอแค่พัก ราชการ ศอ.รล.ได้ทีกะชวก เทียบคดี "ยิ่ง ลักษณะ" ย้าย "ถวิล" ยังมีกฎหมายรองรับ แต่กรณี "ดิเรกฤทธิ์" ทำผิดต่อจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ชี้โพรงแดง แต่อ้างห้วง! ไปเพิ่มความไม่น่าเชื่อถือในคำ วินิจฉัยของศาลปกครอง ทำให้คน 2 กลุ่ม ชัดแย้งมากขึ้น

จากกรณีนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้ทำบัน

ทึกข้อความไม่เป็นทางการ ไปถึง ผบ.ตร. สนับสนุน พ.ต.ท.ชูเกียรติ ยิ่งยงดำรงกุล รอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก เป็นผู้กำกับการ (ผกก.) โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพื่อนสนิทหลานชายนาย ทัสสุณี วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครอง สูงสุด และได้ช่วยดูแลการปฏิบัติภารกิจของ ประธานศาลปกครองสูงสุดในหลายโอกาส ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความเหมาะสมและมองว่าเป็นการแทรกแซงการแต่งตั้ง โยงย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี 2556 นั้น

อ่านต่อหน้า 10

ศาล ปค.

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีการชี้แจงจากศาลปกครองว่ามีการตั้งกรรมการสอบแล้ว

นายไพโรจน์ มินเดิน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เผยว่า ภายหลังจากที่ประธานศาลปกครองสูงสุดได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 เมษายน ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารในศาลปกครองชั้นต้นให้สืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวโดยเร็ว และเป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้

ในการแถลงข่าวของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.ร.ส.) มีการหยิบยกประเด็นนี้มาโจมตีด้วย โดย น.ส.สิริมา สุนาวิน คณะทำงาน ศอ.ร.ส. แถลงประชุมว่า ศอ.ร.ส. มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจอย่างชัดเจน ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองก็ได้ออกมาแถลงรับว่า ได้ทำบันทึกดังกล่าวจริง และแม้จะพยายามอธิบายว่าเป็นเพียงการชื่นชมข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวของประธานศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของการทำบันทึกและการออกมายอมรับดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำที่สมควรตำหนิและประณามอย่างยิ่ง

เธอกล่าวว่า เป็นการกระทำผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ โดยผู้นำสูงสุดของฝ่ายตุลาการในศาลปกครอง ทั้งๆ ที่ศาลปกครองสูงสุดเพิ่งจะมีคำพิพากษาว่า การแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรีนั้น เป็นการใช้ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบ ซึ่งก็ยังเป็นข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอยู่ด้วย แต่กระนั้นการกระทำของนายกรัฐมนตรี ก็ยังเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะที่การกระทำของเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองกับประธานศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้ เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจ ข้าราชการลับเป็นการกระทำผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนด้วย

“แม้ว่า ศอ.ร.ส. จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีในกรณีนี้ก็จริง แต่ ศอ.ร.ส. ก็หัวโวยว่า กรณีนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะเพิ่มความไม่เชื่อถือคำพิพากษาคดีของนายกรัฐมนตรี เรื่องการโยกย้ายนายถวิล อันจะนำไปเป็นประเด็นเพิ่มความขัดแย้งของคน 2 กลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นภารกิจของ ศอ.ร.ส. ด้วยที่จะต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่สุด ศอ.ร.ส. จึงขอเรียกร้องให้บุคคลทั้งสองในศาลปกครองดังกล่าวพิจารณาตนเองด้วย”

น.ส.สิริมากล่าว

ระบุว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่ผ่านมานายดิเรกฤทธิ์ได้ทำบันทึกข้อความไม่เป็นทางการอีกหนึ่งฉบับ เขียนด้วยลายมือไปถึงตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดคดีความที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2553 โดยอ้างว่ารับเรื่องมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ตุลาการว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก

ล่าสุดพบว่า นายดิเรกฤทธิ์อยู่ระหว่างการทำบันทึกข้อความเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ ใน 6 ประเด็นหลัก คือ 1. เรื่องนี้สอดคล้องกับความเห็นท่านประธานที่เห็นควรให้มีตำรวจศาล ซึ่งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ไว้วางใจได้ 2. การเดินทางนอกเวลาราชการของท่านประธาน จำเป็นต้องประสานตำรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขาธิการฯ

3. การพิจารณาขอให้ตำรวจบางนายที่ไว้วางใจได้ เช่น เคยร่วมงาน หรือเป็นญาติ หรือเป็นเพื่อนกับญาติที่รัฐประวัตภูมิหลัง มาช่วยเรื่องการรักษาความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องมีเหตุผล 4. การส่งข้อมูลบุคคลที่ได้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นเรื่องปกติที่ผู้ได้รับการช่วยเหลือจะส่งข้อมูลให้ทราบและพิจารณาสนับสนุน ซึ่งก็เป็นอำนาจโดยแท้ของผู้บังคับบัญชา ที่ไม่อาจแทรกแซงได้โดยหน่วยงานหรือบุคคลอื่น

5. การเขียนและส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนตัวในกรณีนี้ ไม่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามกฎหมายใดๆ 6. การนำข้อมูลภายในส่วนราชการไปเผยแพร่และกล่าวหา ใส่ร้าย ให้บุคคลอื่น หรือสาธารณะเชื่อไปในทางที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคล อาจถูกพิจารณาดำเนินคดีได้ จึงขอความร่วมมือผู้รับข่าวสารประกอบความเห็นบิดเบือนดังกล่าว อย่าได้ร่วมกระทำความผิดในการเผยแพร่ต่อ โดยขาดการใช้วิจารณญาณ

เขายังให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าทำจดหมายน้อยไปแจ้งสนับสนุน พ.ต.ท.ชูเรศจริง และก่อนดำเนินการได้มีการเรียนให้ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดรับทราบด้วย เพราะเห็นว่า พ.ต.ท.ชูเรศเข้ามาช่วยงานราชการหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ ซึ่งเราต้องการคนที่ไว้วางใจได้เข้ามาช่วยงาน ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้และมาแทงข้างหลังเราในภายหลัง

“บันทึกที่ผมทำไปก็ไม่ได้เป็นหนังสือราชการเป็นทางการ ทำเหมือนเป็นจดหมายน้อยไป ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรได้นะ ต้องทำในช่วงเวลานั้นเวลานี้ ซึ่งกรณีแบบนี้ เท่าที่ทราบตำรวจหลายคนก็ทำกันอยู่เป็นปกติ ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายอะไร”

ไทยโพสต์ได้สอบถามไปยังนายดิเรกฤทธิ์ถึงการถูกตั้งกรรมการสอบ ได้รับคำตอบว่า พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงความรับผิดชอบหากมีการสอบสวนภายใน

ของศาลปกครองปกครอง แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ตนยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยยังไม่เคยได้รับแจ้งว่ามีคำสั่งตั้งเรื่องตรวจสอบการกระทำของตนว่าจะผิดวินัยข้าราชการหรือไม่ แต่ถ้าจะมีการตรวจสอบแล้ว หากจะพิจารณาตนไว้ก่อนเพราะเห็นว่าหากยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่แล้วจะกระทบต่อการสอบสวนและการบริหารราชการทำให้ได้รับความเสียหาย ก็พร้อมยอมรับ

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับนายหัสวุฒิณัน หลังจากเกิดกรณีวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ไม่ได้เปิดให้สัมภาษณ์ใดๆ และยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ ต่อกรณีดังกล่าว มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ศาลได้รวบรวมข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นบ้างแล้ว.



สถานการณ์เด่น

09.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมแกนนำพรรค เข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 5 คน เพื่อหารือทางออกให้ประเทศ โดยนายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่า การจัดการเลือกตั้ง



อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ครั้งต่อไปควรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้เสนอให้ กกต.ปฏิรูปการจัดการเลือกตั้งด้วย

13.00 น. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายไมเคิล โฮเบล นักบินสหรัฐ เปิดเผยว่า พบภาพซากเครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย เที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญบริเวณอ่าวไทยด้านทิศตะวันตก จ.สงขลา ติดต่อกับชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซีย ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินได้ติดต่อกับหอคอยควบคุมการจราจรทางอากาศครั้งสุดท้ายก่อนหายไป แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าข้อมูลนี้เป็นจริง

14.00 น. พล.ต.อ.วรพงษ์

ชีวปรีชา รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้พิจารณาการใช้อัตรากำลังภายใต้การบังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ตามที่ได้ขยายเวลาออกไปอีก 60 วัน โดยจะคงกำลังไว้ที่ 60,717 อัตรา ประกอบด้วย กำลังตำรวจ 112 กองร้อย ทหาร 57 กองร้อย -เท่าเดิมทุกอย่าง พร้อมทั้งปรับไม่ให้ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการภายใต้โครงสร้างศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.ร.ส.) แต่จะให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาทำหน้าที่

15.30 น. ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติไม่ไต่สวนเพิ่มเติมพยาน 7 ราย ตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ร้องขอ แต่ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากการไต่สวน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำข้าวสงให้องค์คณะไต่สวน ในวันที่ 6 พ.ค. หากองค์คณะเห็นว่าเพียงพอจะส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาว่าจะลงมติชี้มูลความผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์หรือไม่ ในวันที่ 8 พ.ค. หรือวันที่ 13 พ.ค.ที่จะถึงนี้ ■



ปปช.เอาผิด36สว.

ข่าวที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์มากที่สุดเวลานี้ คือข่าวที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 36 คนฐานมีพฤติกรรมส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจากการลงมติเห็นชอบในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของมาตรา 6 ว่าด้วยการแก้ไขให้ สว.ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งสามารถลงสมัคร สว.ได้ติดต่อกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค ทั้งนี้ ป.ป.ช.จะส่งรายงานการพิจารณาให้วุฒิสภามีมติถอดถอนในสัปดาห์หน้า ■

● เด็ดจากเน็ต



ติดตามโพสต์ทูเดย์ออนไลน์ได้ที่...



www.posttoday.com



www.facebook.com/Posttoday



<https://twitter.com/Posttoday>



https://instagram.com/posttoday_online

ไทยโพสต์

อักษรภาพแห่งความคิด

ฉบับประจำวันที่ 30 เม.ย. 2557 หน้า 3

ผวาล้วงตับเขีย'ถวิล'พันศอ.รส.

แจ้งวัฒนะ • ที่ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.
เวลา 14.30 น. นายถวิล เปลี่ยน
ศรี เลขานุการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) เดินทางเข้า
ทำงานที่สำนักงาน สมช.เป็นวัน
แรก หลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดย
หลวงปู่พุทธอิสระ แก่นนำ
กบปส.แจ้งวัฒนะ ได้นำมวลชน
กบปส.มาส่งนายถวิลเข้าทำงาน
ที่ประตูทางเข้าศูนย์ราชการฯ อา
คารบี พร้อมฝากให้นายถวิลดูแล
เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่าปล่อยให้ใครมาจบบ้างลวง
ละเมิด

จากนั้น นายถวิลได้เดิน
เข้ามาภายในศูนย์ราชการฯ อา

คารบี และรับมอบข้อต่อนักไม่
จงกบฏกบฏลี้ซู่ ศกนคช. รอง
เลขาธิการ สมช. และข้าราชการ
สำนักงาน สมช. รวมทั้งจาก
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ทำป้ายข้อความว่า "เกียรติ และศักดิ์ศรีของข้าราชการที่ดี ยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง" เพื่อให้กำลังใจนายถวิล

นายถวิลกล่าวว่า การ
ได้กลับเข้ามาอีกครั้งก็ดีใจ โดย
วันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีที่สุดในการทำงานหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงมา ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลในสถานการณ์การเมืองขณะนี้

หนักเป็นเรื่องทางตรงเมืองต้อง
สอนการพูดจะไม่พูดตาย และ
ถ้าต้องการให้ฝ่ายข้าราชการประจำ
ไปเข้าข้างด้วยเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัวนั้น ขอเตือนว่าอย่าได้
ไว้ใจ แต่ถ้าเป็นเรื่องของชาติ
บ้านเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ฝ่าย
การเมืองไว้ใจตนได้เต็มร้อย

ทางด้านนายสุรพงษ์ โต
วิจิษฐ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.การต่างประเทศ ใน
ฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รส.
เปิดเผยว่า คณะทำงาน ศอ.รส.
ครั้งนี้ไม่มีตำแหน่งเลขาธิการ สมช.
ร่วมอยู่ นายถวิลไม่ต้องเสียใจ
และให้ไปทำงานแก้ปัญหาคความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แทน ส่วน พล.ท.ภราดร พัฒนถา

บุตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจำนั้น นั่งอยู่ใน
ตำแหน่งที่ปรึกษา ศอ.รส.อยู่แล้ว

มีรายงานข่าวว่า ในการ
ประชุมกองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) ที่มี พล.ต.อ.ประชา
พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมนั้น ได้
หารือถึงการปรับโครงสร้าง
ตำแหน่งภายใน ศอ.รส.ใหม่ โดย
จะไม่มีตำแหน่งเลขาธิการ สมช.
เป็นฝ่ายเลขานุการ เนื่องจาก
รัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องการทำงานร่วม
กับนายถวิล แต่จะแต่งตั้งนายธา
ริศ พึ่งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ เป็นเลขานุการ ศอ.รส.
แทน.

มติชน

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 30 เม.ย. 2557 หน้า 6

ป.ป.ช.มีมติถอดถอน36ส.ว. อีก14เฮรอดปมแก้รธน.ที่มา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงผลประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีถอดถอนออกจากตำแหน่งอดีต ส.ส.และ ส.ว. 308 คน แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มา ส.ว. มีชอบด้วยกฎหมาย ในส่วนของ ส.ว. 50 คน ว่าที่ประชุมมีมติแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การกระทำของนายประสงค์ ตันมณีวัฒนา พล.ต.ท.สมยศ ตีฆ้อง นายมานพน้อย วานิช ผู้ถูกกล่าวหา รวม 3 ราย ได้ร่วมลงลายมือชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ แต่มิได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการและวาระที่ 2 ขึ้นพิจารณาเรียงลำดับรายมาตรา และวาระที่ 3 คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ยังมิได้พิจารณาในวาระต่างๆ ยังฟังไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์ถือว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เห็นควรให้ช้อกล่าวหาตกไป กลุ่มที่ 2 การกระทำของนางภารดี จงสุชนามณี พล.ท.พงศ์เอกอภิรกษ์ไวยิน ผู้ถูกกล่าวหา รวม 2 ราย ซึ่งได้ร่วมลงลายมือชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ และมีได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 แต่ลงมติเห็นชอบวาระที่ 3 ควรให้ช้อกล่าวหาเป็นอันตกไป

นายสรรเสริญกล่าวว่า กลุ่มที่ 3 การกระทำของนายประสิทธิ์ โพธิ์สุ่น นายสมชาติ พรรณ

พัฒน์ พล.ต.ต.ทองอาจ สุวรรณสิงห์ นายดิเรก ถึงฝั่ง นายประวัต ทองสมบูรณ์ นายกฤษ อาทิตย์แก้ว นายพิชัย สุนทรสัญบูลย์ นายกัญญา สายบุญ นายไพบูลย์ ชำศิริพงษ์ นายสุเมธ ศรีพงษ์ พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล นายพีระมานะทัศน์ นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล นายรักพงษ์ ณ อุบล นายบรรศักดิ์ คณาเสน นายจตุรงค์ วีระกนก นายสิงห์ชัย พุ่งทอง นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ผู้ถูกกล่าวหา รวม 22 คน ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมฯ พิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 และลงมติในวาระที่ 2 โดยเฉพาะมาตรา 6 ที่กำหนดให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่ง ส.ว.และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้ว ยังไม่เกิน 2 ปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมิใช่ ส.ว.มิได้ และลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทั้งหมดดังกล่าวถือว่ามิพฤติการณ์ถือว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 (1) วรรคหนึ่ง

“กลุ่มที่ 4 การกระทำของนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ นายโสภา ศรีมาเหล็ก นายต่วนอับดุลเลาะ คาโอ๊ะมารียอ พล.ต.อ.โกวิท ภัคดี ภูมิ นายประดิษฐ์ ตันวัฒน์พงษ์ พล.ต.กมลชัย สุวรรณบูรณ์ นายววิทย์ บารู นายสุโช ฐาตมิโชติ นายทวีศักดิ์ คิตบรรจง นายสุรียา ปันจอร์ นายถนอม ส่งเสริม นายบุญส่ง โคควิวาสารัช นายววิทย์ วงษ์สุวรรณ ผู้ถูกกล่าวหา รวม 13 ราย ป.ป.ช.

มีมติเสียงข้างมากเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ และได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ 1 และลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 มิได้พิจารณาถึงมติเห็นชอบในวาระที่ 2 โดยเฉพาะมาตรา 6 ก็ถือว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์ถือว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 (1) วรรคหนึ่ง” นายสรรเสริญกล่าว

นายสรรเสริญกล่าวว่า กลุ่มที่ 5 การกระทำของนายสุพจน์ เสียดประดม พล.ต.อ.วงศต มณีรินทร์ พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ นางจิตร์ธนา ยิงทวีลาภ นายบรรชา พงศ์อายุกุล นายธันว์ ออสุวรรณ นายสุรเดช จิรจิตติเจริญ นายธันย์ศรีศรั อัจฉริยะฉาย นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร ผู้ถูกกล่าวหา รวม 9 ราย ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ และได้พิจารณาและได้ลงมติเพียงเฉพาะในวาระที่ 1 แต่มิได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 2 และมีได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 จึงเห็นควรให้ช้อกล่าวหาประเด็นนี้เป็นอันตกไป

นายสรรเสริญกล่าวว่า กลุ่มที่ 6 นายวิทยา อินาลา ผู้ถูกกล่าวหาจำนวน 1 คน ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ และได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ 2 โดยเฉพาะมาตรา 6 แต่มิได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบในมาตรา 6 ถือว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ถือว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 (1) วรรคหนึ่ง หลังจากนี้ทาง ป.ป.ช.จะส่งรายงานไปให้วุฒิสภาเพื่อดำเนินการถอดถอน ส.ว.จำนวนทั้งหมด 36 คน ในส่วนของการดำเนินคดีอาญาอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ



ฉบับประจำวันที่ 30 เม.ย. 2557 หน้า 44

ป.ป.ช.ชี้ขาดคดี'ปู'โกงข้าว
นัดลงดาบ 8 พ.ค.
เชือด 36 ส.ว. ปมแก้รธน. มิชอบ

ASTVผู้จัดการรายวัน - "ยังลักษณ์" โกลัชะตาขาด!
 ที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติไม่อนุญาตให้สอบปากคำพยาน ทั้ง 7 ปาก ตามที่นายภา ร้องขอ บอกเคยมีมติไปแล้ว ส่วนที่ "ยรรยง" ไล่ให้ไปตุลาการฟ้องบอกตรวจสอบไปหมดแล้ว เสนอองค์คณะไต่สวน 6 พ.ค. แยมให้ ชุดใหญ่ในวันที่ 8 หรือ 15 พ.ค.นี้ และมีมติเชือด 36 ส.ว.ปมแก้ รธน.ที่มาของ ส.ว.หวังเอื้อให้ตัวเอง "ค่านุณ" โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุนอกจากสูญเสีย สิทธิพิเศษแล้วยังต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอน แล้ว อาจเจอคดีอาญา ด้าน "นายบุญ" หอบเอกสารพยาน 5 ปากส่งศาล รธน.ผู้คัดถอดถอนปมโยกย้ายไม่ชอบ ด้านผู้ร้องยื่นเรียบบร้อย "ไพบุลย์" ยันหากปฏิบัติ ครม. สันสภาพและต้องหาตัวนายภาใหม่ใน 7 วัน

วานนี้ (29 เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายสรสรเสรีภูมิ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณี น.ส. ยังลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขอให้ ป.ป.ช.สอบ พยานบุคคลเพิ่มเติมคดีรับจำนำ 7 ปากว่า ที่ประชุม ป.ป.ช. ได้พิจารณาคำร้องดังกล่าวของ น.ส.ยังลักษณ์ แล้ว มีมติไม่อนุญาตให้สอบปากคำพยานทั้ง 7 ปาก เนื่องจากเห็นว่า ป.ป.ช.เคยมีมติไปแล้ว ไม่อนุญาต ให้พยานดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม และเป็นพยาน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ถูกกล่าวหา

ส่วนกรณีที่นายยรรยง พวงราช รักษาการ รมช. พาณิชย์ ขอให้ ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าว 2.97 ล้านตันเพิ่มเติมขึ้น ที่ประชุมเห็นว่า ป.ป.ช. ได้ ตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไปหมดแล้ว อีกทั้งการออกไปตรวจสอบสต็อกข้าวดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นของผู้ถูกกล่าวหา และ ป.ป.ช.ไม่ ได้เอาประเด็นดังกล่าวมาเอาผิด น.ส.ยังลักษณ์ จึง เห็นว่า ไม่จำเป็นต้องออกไปตรวจสอบสต็อกข้าวตามที่ ร้องขอมา

นายสรสรเสรีภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้ข้อมูลที่ได้จาก การไต่สวนมีเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบอะไรเพิ่ม เดิมอีก หลังจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ไปสรุปสำนวนข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวน ตลอดจนสรุปคำชี้แจงแก้ข้อ กล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา และคำชี้แจงของพยานที่มา ให้การต่อ ป.ป.ช. เพื่อเสนอให้องค์คณะไต่สวน พิจารณาในวันที่ 6 พ.ค. หากองค์คณะไต่สวนเห็นว่า มีข้อมูลหลักฐานเพียงพอแล้ว จะส่งเรื่องให้ที่ประชุม ป.ป.ช. ชุดใหญ่ลงมติชี้ขาดได้ในวันที่ 8 หรือ 15 พ.ค.นี้

ป.ป.ช.เชือด 36 ส.ว.ปมแก้ รธน.ที่มา ส.ว

เมื่อเวลา 16.45 น. วันนี้(29 เม.ย. 57) ที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายสรสรเสรีภูมิ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.แถลงผล การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.ได้ พิจารณาการร้องถอดถอน 308 ส.ส.และส.ว.ออกจาก ตำแหน่ง กรณีร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา

ส.ว.โดยมิชอบ โดยการประชุมครั้งนี้ที่ประชุม ป.ป.ช.ได้ พิจารณาเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาในส่วนของ ส.ว.50 คน ก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งมีความผิด 36 ส.ว.ที่ได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว. และลงมติวาระ 2 ในมาตรา 6 และลง มติเห็นชอบในวาระ 3 ถือว่ามีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจ ใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 291(1) วรรคหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า การลงมติ เห็นชอบวาระ 2 มาตรา 6 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ ส.ว.ที่หมดวาระลงสมัคร ส.ว.ติดต่อกันได้ โดยไม่ต้อง เว้นวรรค และยังลงมติเห็นชอบวาระ 3 นั้น เป็นการ แก้ไขอำนาจหน้าที่ของตัวเอง เพื่อให้ลงสมัคร ส.ว.ได้ ติดต่อกัน เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

นายสรสรเสรีภูมิกล่าวว่า ในการประชุม ป.ป.ช.ครั้ง ต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะลงมติให้การรับรอง สำนวนการถอดถอน 36 ส.ว. คาดว่าจะส่งสำนวน พร้อมหลักฐานให้ ส.ว.พิจารณาถอดถอนได้ในสัปดาห์ หน้า

ส่วน ส.ว.อีก 14 คนที่ได้ร่วมลงชื่อเสนอญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มา ส.ว. แต่ไม่ได้ร่วมลงมติ วาระ 2 มาตรา 6 และไม่ได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ที่ประชุม ป.ป.ช.เห็นว่า ยังฟังไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์ส่อ ว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เห็นควรให้ขอกกล่าวหาตก ไป

เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำหรับรายชื่อ ส.ว.ที่ ถูกซึ่งมีความผิดในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. นาย ประสิทธิ์ โพธิ์สุธน ส.ว.สุพรรณบุรี 2. นายสมชาติ พรหมพัฒน์ ส.ว.นครปฐม 3. พล.ต.ต.องอาจ สุวรรณ สิงห์ ส.ว.เลย 4. นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี 5. ประวัตี ทองสมบูรณ์ ส.ว.มหาสารคาม 6. นายกฤษ อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร 7. นายพิชัย สุนทร ลัจ-บุลย์ ส.ว.อุดรธานี 8. นายภิญโญ สายนัย ส.ว. กระบี่ 9. นายไพบุลย์ ชำศิริพงษ์ ส.ว.ปทุมธานี 10. นายสุเมธ ศรีพงษ์ ส.ว.นครราชสีมา 11. พ.ต.ท. จิตต์ ศิริโยหะ มุกดาชนพงษ์ ส.ว.มุกดาหาร 12. นาย

สุรพงษ์ ตันชนศรีกุล ส.ว.กาญจนบุรี 13. นายพีระ มานะทัศน์ ส.ว.ลำปาง 14. นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ส.ว.กาฬสินธุ์ 15. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว. ชลบุรี 16. นายสุวิทย์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร 17. นายรักพงษ์ ณ อุบล ส.ว.หนองบัวลำภู 18. นาย บวรศักดิ์ คณาเสน ส.ว.อำนาจเจริญ 19. นายจตุรงค์ ชีระกนก ส.ว.ร้อยเอ็ด 20. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี

21. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ส.ว.ยโสธร 22. นาย ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ส.ว.เชียงใหม่ 23. นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว.ขอนแก่น 24. นายโสภณ ศรี- มาเหล็ก ส.ว.น่าน 25. นายถวัลย์บุตลเสาะ ดาโอะ- มาริโย ส.ว.ยะลา 26. พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ส.ว.อ่างทอง 27. นายประดิษฐ์ ตันวัฒน์พงษ์ ส.ว.สกลนคร 28. พล.ต.ท.กฤษ สุวรรณบูรณ์ ส.ว.ชุมพร 29. นายวรวิทย์ บารุ ส.ว.ปัตตานี 30. นายสุโข ภูทมิ โชติ ส.ว.สมุทรปราการ 31.นายทวีศักดิ์ คิตบรรจง ส.ว.บุรีรัมย์ 32.นายสุริยา ปันจอร์ ส.ว.สตูล 33. นาย ถนอม ส่งเสริม ส.ว.อุบลราชธานี 34. นายบุญส่ง โควาทิสารัช ส.ว.แม่ฮ่องสอน 35. นายวรวิทย์ วงษ์- สุวรรณ ส.ว.ลพบุรี และ 36. นายวิทยา อินทาลา ส.ว.นครพนม

เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวอีกว่า สำหรับ ส.ว.จำนวน 14 คน ที่ ป.ป.ช.มีมติให้ขอกกล่าวหาตกไป เนื่องจาก ไม่มีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อ รัฐธรรมนูญ โดยไม่ได้มีการลงมติในวาระ 2 มาตรา 6 เป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย 1. นายประสงค์ ตัน- มณีวัฒนา ส.ว.สรรหา 2. พล.ต.ท.สมยศ ดีมาก ส.ว.สรรหา 3. นายมานพน้อย วานิช ส.ว.พังงา 4. นางภารดี จงสุขนามณี ส.ว.เชียงใหม่ 5. พล.ท. พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน ส.ว.พะเยา 6. นายสุพจน์ เสียดประถม ส.ว.ตราด 7. พล.ต.อ.วงศ มณีรินทร์ ส.ว.สรรหา 8. พล.ต.ท.มาโนช ไกรวงศ์ ส.ว.สุราษฎร์ธานี 9. นางจิตรีชญา ยิ่งทวีลาภ ส.ว.ชัยนาท 10. นาย บรรชา พงศ์อายุกุล ส.ว.พิจิตร 11. นายธันว์ ออสุวรรณ ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์ 12. นายสุรเดช จิรฉัตรเจริญ

ลักษณะดังกล่าวมีถึง พล.ต.อ.วิเชียร เพียงคนเดียว เนื่องจากเป็นพยานที่ศาลเรียกมาไต่สวน ส่วนเอกสารที่ส่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้มีการระบุเป็นคำถาม เพราะถือว่าเป็นผู้ถูกร้องศาลเปิดโอกาสให้ต่อสู้อย่างเต็มที่ อีกทั้งพยานคนอื่นๆ นั้นก็ไม่ได้มีการส่งเอกสารที่เป็นคำถามในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ในฐานะผู้ร้อง ก็ได้มายืนยันข้อเท็จจริง ต่อศาลด้วยเช่นกัน โดยนายไพบูลย์ระบุว่า ในเอกสารดังกล่าวตนได้ชี้แจงให้ศาลเห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ใช้อำนาจในการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้าย พล.ต.อ.วิเชียร ออกจากตำแหน่ง ผบ.ตร. และการย้าย นายถวิล ออกจากเลขาฯ สมช. เพราะเชื่อว่า การโยกย้ายทั้งสองไม่ได้มาจากความสมัครใจ รวมถึงหากวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดก็จะทำให้ความ เป็นนายกาสินสุตลง โดยจะส่งผลไปยังคณะรัฐมนตรี ทั้งหมดด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นมติของคณะรัฐมนตรี แตกต่างจากกรณีของนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีที่กระทำผิดเพียงคนเดียว อีกทั้ง กรณีนี้เมื่อมีการยุบสภาไปแล้วทำให้อำนาจการบริหารแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีถูกจำกัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 อีกทั้งจะทำให้รัฐมนตรีที่เหลืออยู่ไม่อาจ ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 171 ได้ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายในเวลา 7 วัน โดยนำบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องมาใช้โดยอนุโลม

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานด้วยว่า เมื่อเวลา 140.00 น. นายถวิล ซึ่งเป็นพยานที่ศาลเรียกมาเบิกความในวันที่ 6 พ.ค. ก็ได้ยืนยันที่ยืนยันข้อเท็จจริง ต่อศาลแล้วด้วยเช่นกัน

“ปู” ส่งคำชี้แจง พร้อมขอเพิ่มพยาน 4 ปาก

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มอบหมาย นายพิชิต ชินบาน หัวหน้าทีมทนาย นายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดยืนยันบันทึกถ้อยคำยืนยัน ข้อเท็จจริงและความเห็นชี้แจงกรณีการโยกย้ายนาย ถวิล เปลี่ยนศรี ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำร้องของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ที่ศาลนัดให้ยื่นคำชี้แจงเพื่อทักล้าง โดยนายพิชิต ได้ มอบหมายให้นายวัฒนา เตียกุล ทีมทนายเดินทาง เข้ายื่นเอกสารบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงต่อศาล แล้ว ขณะที่นายพิชิต เปิดเผยว่า เป็นการส่งบันทึกข้อเท็จจริงและความเห็นของนายทนาย ทักตามที่ศาลได้ กำหนดไว้ในกระบวนการพิจารณาคดีให้นายทนาย ในฐานะผู้ถูกร้องยืนยันบันทึกข้อเท็จจริง และความเห็น ภายในวันที่ 29 เม.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้าย เพื่อทักล้าง ข้อกล่าวหาของ นายไพบูลย์ พร้อมกับอ้างพยาน 4 ปาก ซึ่งหลังจากยื่นตรงนี้ไปแล้ว ต้องรอศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป ■

ส.ว.ปราจีนบุรี 13. นายธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ส.ว.ภูเก็ต และ 14. นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร ส.ว.สิงห์บุรี

ทนายปู้หอบเอกสารพยาน 5 ปากสู้คดี “ถวิล”

ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา เตียกุล ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจ จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้มายืนยันบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงในคำร้องที่ ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา กับคณะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 268 หรือไม่ จากกรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ซึ่ง วันนั้นถือเป็น วันสุดท้ายที่ศาลมีคำสั่งให้ พยานยืนยันบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อศาลในกรณีดังกล่าว

โดยนายวัฒนา กล่าวว่า ตนได้เป็นตัวแทนยืนยัน บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของ นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผู้ถูกร้อง และพยานทั้ง 4 ปาก ประกอบด้วย พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี อดีตผู้บัญชาการตำรวจ (ผบ.ตร.) แห่งชาติ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีตรอง นายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิมอยู่บำรุง รมว.แรงงาน และ พล.ต.อ.อชวิทย์ สุพรรณมาลัยซ์ อดีตรองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ โดยในจำนวนนี้มีเพียง พล.ต.อ.วิเชียร คนเดียวที่เป็นพยานฝ่ายผู้ถูกร้องที่ศาลเรียกให้มาให้ ถ้อยคำในวันที่ 6 พ.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 6 พ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะมาด้วยตัวเองหรือไม่ก็อยู่ที่ ดุลยพินิจการตัดสินใจของตัวนายทนายเอง แต่เอกสาร หลักฐานที่ยื่นในวันนี้ก็ได้ยื่นต่อสื่อในประเด็นที่ แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจในการใช้อำนาจหน้าที่ใน การแต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการ สมช. ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ แต่รายละเอียดในเอกสารขอไม่เปิดเผย

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารของศาล รัฐธรรมนูญที่ส่งไปยัง พล.ต.อ.วิเชียร โดยมีการระบุ เป็นคำถาม 10 ข้อนั้น พยานคนอื่นได้รับเอกสารใน ลักษณะเดียวกันหรือไม่ นายวัฒนา กล่าวว่า เอกสาร

เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ 30 เม.ย. 2557 หน้า 1:2

**ปปช.นัดตัดสิน'ปู'
ปมจำหน่ายข้าว
พร้อมเชือด'36ส.ว.'
แก้รธน.ที่มามิชอบ**

ป.ป.ช. นัดวันพิพากษา
“ยิ่งลักษณ์” ปมปล่อย
ทุจริตรับจำหน่ายข้าว กำหนด
กรอบ ♦ อ่านต่อหน้า 2

□ ปิดให้เพิ่มพยาน

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขานุการ ป.ป.ช.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ถึงกรณี น.ส.บิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.กลาโหม ขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สอบพยานบุคคลเพิ่มเติมในคดีรับจำนำข้าวจำนวน 7 ปากว่า ป.ป.ช.มีมติว่า พยานบุคคลที่ขอให้มีการสอบเพิ่มเติมเป็นพยานบุคคลที่ทางผู้ถูกกล่าวหาได้ขอมานำแล้ว ได้พิจารณาเรื่องนี้ไปแล้ว ซึ่งครั้งนี้ยังเห็นเช่นเดียวกันว่า พยานดังกล่าวไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ถูกกล่าวหา จึงมีมติไม่อนุญาตให้พยานบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม ส่วนเรื่องที่นายบรรยง พงราช ร.ม.ช.พาณิชย์ ขอให้ ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจสอบข่าวในสต็อกจำนวน 2.977 ล้านตันนั้น ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบพยานเอกสาร และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว อีกทั้งการจะออกไปตรวจสอบจำนวนข้าวดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นของผู้กล่าวหา และไม่ได้นำมาเป็นประเด็นเอาผิด น.ส.บิ่งลักษณ์ จึงไม่เห็นควรให้ออกไปตรวจสอบตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ

□ นัดวันชี้มูลผิด

นายสรรเสริญ กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติในวันนี้ เห็นว่า มีข้อมูลเพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนเพิ่มเติม โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสรุปสำนวนข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวน จากคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา และจากการสอบพยานบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้องค์คณะไต่สวนพิจารณาในวันที่ 6 พ.ค.นี้ หากองค์คณะไต่สวนเห็นว่า พยานหลักฐานเพียงพอแล้วสามารถเสนอให้ ป.ป.ช.พิจารณาลงมติชี้มูลได้ในการประชุม ป.ป.ช.ชุดใหญ่วันที่ 8 พ.ค. หรือการประชุม ป.ป.ช.ชุดใหญ่วันที่ 13 พ.ค. แต่เนื่องจากวันที่ 13 พ.ค.ตรงกับวันวิสาขบูชา จึงอาจต้องเลื่อนไปเป็นวันที่ 15 พ.ค.ก็ได้

□ ลงมติฟัน 36 ส.ว.

นายสรรเสริญ ยังแถลงถึงมติที่ประชุม ป.ป.ช.เกี่ยวกับผลการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีร้องขอให้ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 270 เนื่องจากมีพฤติการณ์ سوءว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กรณีร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาของ ส.ว.และพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ในวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในส่วนของ ส.ว.จำนวน 50 ราย โดยที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติให้ชี้มูลความผิด ส.ว.จำนวน 36 คน ที่ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มา ส.ว. และได้พิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 และลงมติในวาระที่ 2 โดยเฉพาะมาตรา 8 กรณีให้ ส.ว.ที่พ้นวาระแล้วลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.ได้ โดยไม่ต้องเว้นวรรค และลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ซึ่ง ป.ป.ช.มีมติว่าการกระทำ

ทั้งหมดถือว่ามีพฤติการณ์ سوءว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 291 (1) วรรคหนึ่ง

□ “ประสิทธิ์” โดนด้วย

สำหรับรายชื่อประกอบด้วย 1.นายประสิทธิ์ โพธิ์สุรน ส.ว.สุพรรณบุรี 2.นายสมชาติ พรรณพัฒน์ ส.ว. นครปฐม 3.พล.ต.ค.องอาจ สุวรรณสิงห์ ส.ว.เลข 4.นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี 5.นายประวิติ ทองสมบูรณ์ ส.ว.มหาสารคาม 6.นายภกฤษ อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร 7.นายพิชัย สุนทรสามัญ ส.ว.อุดรธานี 8.นายภิญโญ สายบุญ ส.ว.กระบี่ 9.นายไพบุลย์ ชำศิริพงษ์ ส.ว.ปทุมธานี 10.นายสุเมธ ศรีพงษ์ ส.ว.นครราชสีมา 11.พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ นุกดาชนพงศ์ ส.ว.มุกดาหาร 12.นายสุรพงษ์ ดันธนศรีกุล ส.ว.กาญจนบุรี 13.นายพีระ มานะทัศน์ ส.ว.ลำปาง 14.นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ส.ว.กาฬสินธุ์ 15.นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี 16.นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร 17.นายรักพงษ์ ณ อุบล ส.ว.หนองบัวลำภู 18.นายบวรศักดิ์ คณาเสน ส.ว.อำนาจเจริญ 19.นายจตุรงค์ ชีระกนก ส.ว.ร้อยเอ็ด 20.นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี

□ ส่ง ส.ว.ถอดถอน

นายสรรเสริญ กล่าวว่า 21.นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ส.ว.ยโสธร 22.นายชูชัย เลิศพงษ์อดิศร ส.ว.เชียงใหม่ 23.นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว.ขอนแก่น 24.นายโสภณ ศรีมาเหล็ก ส.ว.น่าน 25.นายท่วนอับดุลลี้ละ คาโอ๊ะมารี ยอ ส.ว.ยะลา 26.พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ส.ว.อ่างทอง 27.นายประดิษฐ์ ดันวัฒน์พงษ์ ส.ว.สกลนคร 28.พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ ส.ว.ชุมพร 29.นายวรวิทย์ บารุ ส.ว.ปัตตานี 30.นายสุโข วุฑฒิชัย ส.ว.สมุทรปราการ 31.นายทวีศักดิ์ คิคบรจง ส.ว.บุรีรัมย์ 32.นายสุริยา ปันจอร์ ส.ว.สตูล 33.นายถนอม ส่งเสริม ส.ว.อุบลราชธานี 34.นายบุญส่ง ไคววาสารัช ส.ว.แม่ฮ่องสอน 35.นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ ส.ว.ลพบุรี และ 36.นายวิฑูยา อินทาลา ส.ว.นครพนม ทั้งนี้หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จะได้ส่งสำนวนดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนต่อไป

☐ **เพย 14 ส.ว.รอด**

เลขา ป.ป.ช.กล่าวอีกว่า ในส่วนของ ส.ว.จำนวน 14 คนที่เหลือ ป.ป.ช.มีมติให้ช้อ กกล่าวหาออกไป เนื่องจากไปมีพฤติการณ์ส่อว่า จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยไม่ ได้มีการลงมติในวาระ 2 มาตรา 6 เป็นการ เฉพาะ ประกอบด้วย 1.นายประสงค์ ตันมณี วัฒนา ส.ว.สรรหา 2.พล.ต.ท.สมยศ ตีมาก ส.ว.สรรหา 3.นายมานพน้อย วาณิช ส.ว.พึงงา 4.นางภารดี จงสุทธานามณี ส.ว.เชียงรราย 5.พล.ท.พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน ส.ว.พะเยา 6.นายสุพจน์ เลิศลประถม ส.ว.ครวาด 7.พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ ส.ว.สรรหา 8.พล.ต.ท.มานิช ไกรวงศ์ ส.ว.สุราษฎร์ธานี 9.นางจิรธนา อิงทวีลาภ ส.ว.ชัยนาท 10.นาย บรรชา พงศ์อายุกุล ส.ว.พิจิตร 11.นายธันว์ ออสุวรรณ ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์ 12.นายสุรเดช จิรวิดิเจริญ ส.ว.ปราจีนบุรี 13.นายธันยรัตน์ อัจฉริยะฉาย ส.ว.ภูเก็ต และ 14.นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร ส.ว.สิงห์บุรี.

ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ 30 เม.ย. 2557 หน้า 14



เมื่อวันที่ 29 เม.ย. พ.ต.ท.หญิง พญ.อัญชุลี วีระวงศ์ไพศาล โฆษก ศอ.รต. แสดงกรณีมีการนำภาพถ่ายเอกสารที่นายดิเรกฤทธิ์ เงินครองธรรม เลขานุการสำนักงานศาลปกครอง ทำบ้านทีกถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. และพล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เพื่อขอให้สับสนุน พ.ต.ท.ชูเรศ ยิ่งยงค์ดำรงสกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผกก. ให้ขึ้นเป็น ผกก. โดยให้เหตุผลว่าได้ช่วยดูแลการปฏิบัติการกิจของประธานศาลปกครองสูงสุดในหลายโอกาส ซึ่ง ศอ.รต.เห็นว่ากรกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจอย่างชัดเจน

โฆษกศอ.รต.กล่าวว่า เลขานุการสำนักงานศาลปกครอง ออกมาแถลงรับว่าทำบ้านทีกดังกล่าวจริง และแม้จะพยายามอธิบายว่า เป็นเพียงการขึ้นชมข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวของประธานศาลปกครองเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของการทำบ้านทีกและการออกมา ยอมรับดังกล่าว นั้น เป็นการกระทำที่สมควรตำหนิ และประณามอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกระทำผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ โดยผู้นำสูงสุดของฝ่ายตุลาการในศาลปกครอง

พ.ต.ท.หญิง พญ.อัญชุลีแถลงอีกว่า ทั้งที่ศาลปกครองเพ็งมีคำพิพากษาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายพลวิ พลเยี่ยมศรี นั้นเป็นการใช้ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบ ซึ่งยังเป็นข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม แต่กรกระทำของนายกรัฐมนตรียังเป็นกรใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะที่กรกระทำของเลขานุการสำนักงานศาลปกครอง กับประธานศาลปกครองในกรณีนี้เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจด้วยเลย ข้ำร้ายกลับเป็นการกระทำผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนด้วย

ล่าสุดสำนักงานศาลปกครอง เผยแพร่เอกสารข่าวโดยระบุว่า ประธานศาลปกครองสูงสุด รับทราบข่าวดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารในศาลปกครองชั้นต้น ให้สืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติชน

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 30 เม.ย. 2557 หน้า 10

ศอ.รส.จีศาลปกครองฯ แฉพหุภรรยา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ภายใน สโมสรตำรวจ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะทำงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวถึงกรณีที่มี ภาพถ่ายเอกสารที่นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ทำบันทึกไปถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง (ผบ.ตร.) เพื่อขอให้สนับสนุนให้ พ.ต.ท.ชูเชษฐ ینگยงดำรงสกุล รองผู้กำกับการ (รอง ผกก.) ขึ้นเป็น ผกก. โดยให้เหตุผลว่าได้ช่วยดูแลการปฏิบัติภารกิจของ ประธานศาลปกครองสูงสุดในหลายโอกาส เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย ต่อมานายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการ สำนักงานศาลปกครองยอมรับว่าได้ทำบันทึกดังกล่าวจริง และพยายามอธิบายว่าเป็นเพียง การชื่นชมว่าเป็นการกระทำที่สมควรทำ

และประณามอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกระทำ ผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่ศาล ปกครองสูงสุดเพิ่งจะมีคำพิพากษาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี พันเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นการใช้อำนาจของ นายกรัฐมนตรีโดยมิชอบ

แม้ว่า ศอ.รส.จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการ ดำเนินคดีในกรณีนี้ก็ตาม แต่ก็ห่วงใยว่า กรณี นี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะเพิ่มความไม่เชื่อถือ คำพิพากษาคดีของนายกรัฐมนตรี เรื่องการ โยกย้ายนายถวิล อันจะนำไปเป็นประเด็น เพิ่มความขัดแย้งของคน 2 กลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็น ภารกิจของ ศอ.รส.ด้วยที่จะต้องแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งในที่สุด (อ่านรายละเอียด น.2)

นายไพโรจน์ มินเดิน ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง กล่าวว่า ภายหลังจากที่นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาล ปกครองสูงสุด ได้รับทราบข่าวดังกล่าวแล้ว จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว (อ่านรายละเอียด น.2)

อภัยบจม.เลขาฯศาล ฝากพ.ต.ท.ขึ้นผกก.

“ห้สุดมิ” ตั้งกรรม
การสอบเลขาธิการสำนัก
งานศาลปกครอง เขียน
จดหมาย ♦ อ่านต่อหน้า 12



▲ ทหารเรือ...นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หน.พรรคประชาธิปัตย์ เข้าพบนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อหารือทางออกประเทศและแนวทางการเลือกตั้ง

ประณาม

□ ต่อจากหน้า 1

น้อยฝาก พ.ต.ท.ขึ้นเป็น ผกก. หลัง ศอ.รส. แกลงประณามเป็นถึงผู้นำฝ่ายตุลาการ แต่กลับทำผิดจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ทั้ง ๆ ที่เพิ่งพิพากษานายกฯ โยภชัย “กวีล เปลี่ยนศรี” ไม่เป็นธรรม เลขาฯ สมช. ก้มกราบพุทธะ อิศระ ประกาศเดินหน้าปราบพวกทำร้ายสถาบัน รอง ผบ.ตร. ยันคนร้ายยิงเอ็ม70ถล่มเคลวินิวส์ เชื่อมโยงกับศาลปกครอง ระบุขอเวลารวบรวม หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนของรูปคดี

○ บิ๊กทำเรือต้อนรับสุเทพ

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการชุมนุมของกุ่มคณะกรรมกรประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 เม.ย. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนนำ ได้เคลื่อนขบวนมวลชนออกจากสวนลุมพินีไปเชิงสะพานกษัตริย์ศึกทำเรือแห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วมต่อสู้ขับไล่รัฐบาล ครั้งสุดท้ายโดยใช้เส้นทางขึ้นทางด่วนพระราม 4 ลงถนนท่าเรือ ก่อนเลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปยังการทำเรือฯ เขตคลองเตย กทม. ซึ่งทันทีที่นายสุเทพนำขบวน กปปส.ถึงจุดหมาย นายสุรพงษ์ รงศิริกุล รอง ผอ.การทำเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจ นายเจร ภูมิคุณ ประธานสหภาพแรงงานฯ และกลุ่มพนักงานออกมาให้การต้อนรับพร้อมมอบเสื้อแจ็กเก็ตเป็นเครื่องหมายแสดงการให้เกียรติ

○ ยันหนักหวิดลั่นออกมาสู้

จากนั้นเลขาธิการ กปปส. และแกนนำได้ร่วมหารือกับผู้บริหารการทำเรือฯ โดยนายสุรพงษ์เป็นผู้กล่าวต้อนรับนายสุเทพ ขณะที่นายเจร กล่าวว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ กปปส. เสนอทั้งการต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จนถึงการทำปฏิรูปประเทศนั้น สหภาพแรงงานฯ พร้อมจะเข้าร่วมการต่อสู้กับก้านสุเทพพื้นที่ที่เสี่ยงเป่านกหวีดระดมพลตั้งขึ้น

นายสุเทพ กล่าวว่า จากการติดตามพฤติกรรมของนักการเมืองในระบอบทักษิณที่ทำร้ายประเทศอย่างแสนสาหัส ด้วยการทุจริตการเลือกตั้งโดยระบบทุนสามานย์ที่รวมหัวกันโกงงบประมาณแผ่นดิน คิดโครงการใหญ่ ๆ ขึ้นมาเพื่ออยากจะได้มีเงินทอง อาทิ โครงการรับจำนำข้าว โครงการบริหารจัดการน้ำ และยังเอาอำนาจอธิปไตยที่ประชาชนมอบให้ไปใช้ในทางมิชอบ

○ เดินหน้าไม่สนศาล-ปปช.

“ผมขอเรียนกับพี่น้องการทำเรือฯ ไม่ว่าจะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือศาลรัฐธรรมนูญ

จะตัดสินอย่างไร เรามวลมหาประชาชนตัดสินใจแล้วว่าเราจะเอา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไว้ไม่ได้ ต้องให้ออกไปอย่างเดียว หลังจากนั้นเราจะมีรัฐบาลของประชาชนมาทำการกิจปฏิรูปประเทศและสะสางปัญหาที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทำไว้หลาย ๆ เรื่อง ยืนยันการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครหรือพรรคการเมืองใด แต่ถ้าไม่มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง บ้านเมืองก็จะเข้าสู่หีบอบเดิม กปปส. จึงหวังได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งประเทศ ที่สำคัญคือข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องเป็นกำลังสำคัญในการออกมาร่วมต่อสู้ในครั้งนี้” นายสุเทพระบุ

หลังนายสุเทพชี้แจงแล้ว ตัวแทนพนักงานมาบัญชาการทำเรือฯ ได้เสนอ กปปส. ว่า การปฏิรูปประเทศนั้นต้องให้ยกเลิกนโยบายปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ และรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปไปแล้วก็ให้แก้กฎหมายเพื่อให้กลับมาเป็นของคนไทยตามเดิม จากนั้นผู้บริหารการทำเรือฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับนายสุเทพ ส่วนสหภาพแรงงานฯ มอบเงินสนับสนุนการชุมนุม ทั้งนี้ก่อนแกนนำ กปปส. และมวลชนจะเดินทางกลับ ทางผู้บริหารการทำเรือฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเป็นการบอกลาด้วย

○ ศอ.รส.ปรับกำลังทหาร

ที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ (ศอ.รส.) ถนนวิภาวดีฯ นายสุรพงษ์ โทวิจักขณ์ชัยกุล รองนายกฯ และ รว.การต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. กล่าวว่า เตรียมพิจารณาปรับลดกำลังทหารที่ดูแลพื้นที่การชุมนุมบางจุด และเพิ่มกำลังตำรวจเข้ามาดูแลมากขึ้น หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งต้องทำให้เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวในการทำงาน พร้อมเตรียมจับกุมแกนนำ กปปส.และผู้ชุมนุมที่พกพาอาวุธ ซึ่งจะหารือกับ พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.ในการปรับเพิ่มกำลังตำรวจให้เหมาะสมอีกครั้ง ส่วนกรณีกลุ่ม นปช.นัดชุมนุมที่บริเวณถนนอักษะในวันที่ 6 พ.ค.นั้น เชื่อจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น เนื่องจากอยู่ห่างจากกลุ่ม กปปส. จึงไม่จำเป็นต้องประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมั่นใจเจ้าหน้าที่ว่าควบคุมดูแลสถานการณ์ให้เรียบร้อยได้

○ ประณามวิงย้ายตร.

ต่อมา พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ท.หญิง อัญชลี ชีระวงศ์ไพศาล และ น.ส.สิริมา สุนาวัน คณะทำงานเลขาธิการ ศอ.รส. แกลงผลการประชุม ว่า ศอ.รส. รับทราบกรณีที่มีการนำเสนอภาพถ่ายเอกสารซึ่ง นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองได้ทำบันทึกไปถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.เพื่อขอสนับสนุนให้ พ.ต.ท.ชูเชษฐา ยังดำรงสภท. ซึ่งดำรงตำแหน่งรอง ผกก. ให้ไปขึ้นเป็น ผกก. โดยให้เหตุผลว่าได้ช่วยดูแลการปฏิบัติการกิจของประธานศาลปกครองสูงสุดในหลายโอกาสนั้น

ศอ.รส.มีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจอย่างชัดเจน โดยเลขาธิการสำนักงานศาลฯ ก็ได้ออกมาแถลงรับว่าได้ทำบันทึกดังกล่าวจริงและแม้จะพยายามอธิบายว่าเป็นเพียงการชื่นชมข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวของประธานศาลปกครองสูงสุด แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาและการออกมายอมรับแล้ว จึงเป็นการกระทำที่สมควรตำหนิและประณามอย่างยิ่ง เพราะกระทำผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ โดยผู้นำสูงสุดของฝ่ายตุลาการในศาลปกครอง ทั้ง ๆ ที่ศาลปกครองสูงสุดเพิ่งจะมีคำพิพากษาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายกวีล เปลี่ยนศรี เป็นการใช้อำนาจพิเศษของ นายกฯ โดยมีชอบ ซึ่งก็ยังคงเป็นข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอยู่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายตำรวจคนดังกล่าวเป็น นรต.รุ่น 47 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผกก.ศูนย์ร่วมข่าว บก.สป.พช.น. หลังจากครองยศ พ.ต.ท. ในตำแหน่งรอง ผกก.ป.สน.หัวหมาก ซึ่งในจดหมายน้อยดังกล่าวระบุความสัมพันธ์เป็นเพื่อนสนิทของ หลานประธานศาลปกครองสูงสุด ขณะที่บางกระแสถือว่าเป็นหลานชายแท้ ๆ ของประธานศาลฯ เอง

○ ผบ.ทบ.ป้องผู้ใหญ่หวังดี

ที่กองการบิน กรมขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลสถานการณ์ในขณะนี้ว่า ขอให้ทุกฝ่ายลดการพูดจาในเชิงที่ทำให้เกิดความแตกแยกไปมากกว่านี้ สำหรับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเชื่อว่าทุกคนมีความหวังดี แต่อาจสื่อสารกันคลาดเคลื่อนจึงขอให้มองที่เจตนาเป็นหลักกว่าจะทำได้หรือไม่ วันนี้ปัญหาติดขัดที่ข้อกฎหมาย ดังนั้นต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ในส่วนของ ผบ.เหล่าทัพ และ พล.อ.ชนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. ก็พยายามควบคุมกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัย และดูแลทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

○ วอนสื่อไม่สร้างรอยร้าว

“สิ่งสำคัญคือสื่อ ต้องระมัดระวังการเสนอข่าวทั้งในแง่กฎหมายและความเป็นกลางให้ได้ อย่างนำความเห็นต่างมาขยายออกจนไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นควรนำเสนอความเห็นของทุกฝ่ายมาให้สังคมขบคิดให้เกิดประโยชน์

กับบ้านเมือง ส่วนทหารมีหน้าที่ดูแลทุกฝ่ายไม่ให้ให้ความรุนแรงต่อกัน ใครจะผิดหรือถูกก็มาต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรม อย่าใช้มวลชนมาเผชิญหน้า อย่างไรก็ตามอยากขอร้องสื่อของรัฐให้ช่วยรักษาทรัพยากรของชาติไว้ ไม่ว่าจะ เป็นบุคลากร บุคคลสำคัญ สถาบัน องค์การ ทหาร ตำรวจให้เขาได้มีสิทธิเสรีภาพในการทำงานตามกรอบหน้าที่ ถ้าไปกดดันเขามาก ๆ เขาก็ไม่สามารถทำงานได้สะดวก แต่หากสื่อของรัฐยังขยายปัญหาต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมารัฐก็ต้องรับผิดชอบ สุดท้ายก็ไม่มีใครชนะ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

○ ขัยสิทธิ์ได้ฝึกกองกำลัง

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษานายกฯ และอดีต ผบ.สส.มีการฝึกกองกำลังในพื้นที่ จ.นครราชสีมา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทาง กอ.รมน.รายงานแล้วว่าได้ฝึกอะไรกันบ้างและได้บอกกับ สอ.รส. ไปว่ากลุ่มไหนที่ตั้งกองกำลังขึ้นมา ใครมีส่วนเกี่ยวข้องต้องไปดูว่าถูกหรือผิดกฎหมาย ส่วนกรณีตำรวจออกมาเปิดเผยว่านายกมล ดวง ผาสุก หรือ ไม่นั่ง ก.กนท. มีชื่ออยู่ในแบล็กลิสต์กองทัพนั้น ก็ต้องไปหาหลักฐานว่ากองทัพขึ้นบัญชีอะไรและอย่างไร อย่ามาโยงเป็นฝีมือของทหาร คนประกาศอยู่เสมอว่ากองทัพดูแลประชาชนทุกฝ่าย แม้จะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำตามหน้าที่

ด้าน พล.อ.ชัยสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ตอบได้ว่า กรณีข่มขู่ฝึกกองกำลังดังกล่าวไม่เป็นความจริงที่ผ่านมามาเดินทางลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมทหารเก่าเท่านั้น เมื่อมีคนเห็นก็นำมาพูดกันต่าง ๆ นานา และยิงสถานการณ์การเมืองอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามนำมาเชื่อมโยงเพื่อหวังผลประโยชน์

○ ถวิลกัมกราบพระพุทธรูป

วันเดียวกัน พระพุทธรูปอิสระ นำมวลชน กปปส. เดินขบวนจากเวทีแจ้งวัฒนะ ไปบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แจกเอกสารเรื่อง “เดินกู้ชาติถวายคืนอำนาจ เจริญมนต์ถวายพระราชกุศล” ซึ่งเป็นข้อเสนอแนวทางออกของประเทศ ด้วยการล้มมาตรา 3 เพื่อถวายคืนพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์ โดยจะระดมมวลชนให้ร่วมกันเดินทางไปถวายคืนพระราชอำนาจที่พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ฯ ให้ความสนใจจำนวนมาก จากนั้นได้เดินทางเชิญชวนพนักงานที่ทำงานอยู่ในศูนย์ราชการอาคาร บี โดยมีการประสานให้หัวหน้าส่วนราชการของคณะกรรมการเลือกตั้ง และสภาพัฒนาการเมืองที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการมารับเอกสารไปช่วยกันแจกจ่ายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างพระพุทธรูป

อิสระปักหลักตรงที่ตั้งกล่าว นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขานุการ สมช. ที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งเป็นวันแรก ได้เดินตรงเข้าไปก้มลงกราบ พระพุทธรูป จึงแสดงความยินดีกับนายถวิลด้วยการมอบกระเช้าให้กำลังใจ พร้อมฝากให้นายถวิลดำเนินการกับขบวนการทำร้ายสถาบันอย่างเด็ดขาด ขณะที่ นายถวิลปราศรัยสั้น ๆ กับผู้ชุมนุม กปปส. ว่า จะทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มที่ ขอให้ประชาชนวางใจ

○ ถล่มเคลินิวส์โยงศาลฯ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม 79 ใส่อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์เคลินิวส์ ถนนวิภาวดีฯ และศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ช่วงค่ำวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา ว่า จากรายงานและการตรวจจวัตถุพยานทั้งสองกรณีพบกระสุนเป็นชนิดเดียวกันจึงคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกัน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนของรูปคดี

ส่วนกรณีคนร้ายยิงนายกมล หรือ ไม่นั่ง ก.กนท. รอง ผบ.ตร. กล่าวไว้ว่า ภายในวันนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัย 2 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเด็นการสังหารยังไม่ตัดเรื่องใดทิ้งทั้งปมขัดแย้งส่วนตัวและการเคลื่อนไหวทางการเมือง ขณะที่กรณีของนางอัมพร ใจก้อน เชื่อว่าการที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีระเบิดสนามเมตตาแมนชั่น ย่านบางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อปี 2553 จะไม่มีผลต่อการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีระเบิดย่านมีนบุรี เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่านางอัมพรมีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะหากตำรวจมีพยานหลักฐานก็สามารถขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้

○ เลขาฯรับเขียน จม.น้อย

นอกจากนี้ พล.ต.อ.เอก ยังชี้แจงกรณีจดหมายฝากตำรวจจากเลขานุการสำนักงานศาลปกครอง ว่า เป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมขององค์กร แต่ยืนยันว่าในการพิจารณาแต่งตั้ง ต.ร.มีหลักเกณฑ์และระเบียบในการพิจารณาตามความรู้ความสามารถ และแม้จะมีหนังสือแนะนำตัวมาหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ไม่มีผลแทรกแซงการแต่งตั้งได้

ขณะที่ นายดิเรกฤทธิ์ เลขานุการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวยอมรับได้ทำบันทึกข้อความดังกล่าวจริงแต่เสมือนเป็นการเสนอข้อมูลบริหารงานบุคคลและเป็นลักษณะการหารือมากกว่า ไม่ได้เจตนาจะเข้าไปแทรกแซงการบริหารบุคคลองค์กรอื่น หากผู้บริหารของศาลปกครองตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดง

ความรับผิดชอบ ซึ่งระหว่างนี้หากมีคำสั่งพิพากษาการคนไว้ก่อนก็น้อมยอมรับ

○ ตั้ง กก.สอบดิเรกฤทธิ์

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับนายพิศาล วิติตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น หลังจากเกิดเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ได้เปิดให้สัมภาษณ์ชี้แจง และยังไม่ได้แสดงท่าทีใด ๆ ต่อมา นายไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลฯ เปิดเผยว่า ภายหลังที่ประธานศาลฯ ได้รับทราบข่าวแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและผู้บริหารในศาลปกครองชั้นต้น โดยให้สืบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็วเพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

○ พวารถถึงโผล่แจ้งวัฒนะ

พ.อ.วินัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีประชาชนและกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. เเวทีแจ้งวัฒนะ พากันแตกตื่นเมื่อเห็นทหารกว่าร้อยนายในเครื่องแบบพร้อมขบวนรถหุ้มเกราะ นำชุดโพรเกร็ดสายพานลำเลียงพลเคลื่อนขบวนผ่านบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและเข้าไปที่กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จะมีการสถาปนารัฐประหารว่า เป็นการเดินทางกลับภายหลังจากการฝึกตามวงรอบประจำปีของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วที่มีการฝึกที่สนามฝึกทางยุทธวิธี จ.นครราชสีมา โดยเป็นการฝึกของกำลังรบในส่วนของ กทพ.ก็ได้มี พล.ปตอ. เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ด้วย ตั้งแต่วันที่ 21-29 เม.ย. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกจึงนำอาวุธชุดโพรเกร็ดมาเก็บไว้ที่ที่ตั้งคือที่ พล.ปตอ. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใด

○ เทือกประกาศตนเสียบง

ที่เวทีสวนลุมพินี นายสุเทพ ปราศรัย ตอนหนึ่ง ว่า ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น. จะนำขบวนชาว กปปส. ไปเชิญชวนพี่น้องที่อยู่บริษัท ทีโอที จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท แคทเทเลคอม ถนนแจ้งวัฒนะ ให้มาร่วมชุมนุมต่อสู้กับพวกเรา ส่วนพระพุทธรูปอิสระก็จะไปชวนชาว กพผ. อีกหน่วยงานหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 30 เม.ย. นั้น ฝ่ายทหารคงหาวิธีการทุกอย่างมาสกัดขยับยั้งทั้งโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เช่น อาจส่งกองกำลังมาปิดล้อมสวนลุมพินี ไม่ให้ใครมาติดต่อหรือส่งเสียบงเราได้ เพื่อบีบบังคับให้เราค่อย ๆ ทบอยกลับบ้าน ดังนั้นเราจะเริ่มสะสมเสียบงอาหารถ้าพี่น้องท่านใดมีใจอยากจะบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มก็เชิญได้ทุกวันเพราะเราเตรียมผู้ถือธงใหญ่ที่สุดใจในชีวิตนี้.

เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ 30 เม.ย. 2557 หน้า 3



ต้อง ยอมรับว่า กระแสผลักดันให้เกิดกระบวนการ “ปฏิรูปประเทศ” มาแรงเหลือเกินในช่วงนี้ เพราะหลายคนเชื่อว่า หากปล่อยให้บ้านเมือง เดินหน้าไปตามยถากรรม ไม่มีการวางหลักเกณฑ์และแนวทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะ การป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชัน ซึ่งเปรียบเสมือน “มะเร็งร้าย” ที่คอยกัดกร่อนสังคมไทย ผมเชื่อว่า ประเทศไทยไม่รอดแน่ เหมือนอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับ “โครงการรับจำนำข้าว” คงพูดได้ว่าเป็นครั้งแรก ที่เป็น “นโยบายประชานิยม” ซึ่งมีตัวเลขขาดทุนสูงนับแสนล้าน ๆ บาท แถงมีข้อครหา ความไม่โปร่งใสมากที่สุด จับจุดไหนก็มีปัญหาตลอด

คงต้องบอกว่า...ต่อจากนี้ไป ก่อนการเลือกตั้ง หากพรรคการเมืองไหน นำเสนอมาตรการที่ป้องกันการทุจริต ได้เป็นรูปธรรม และได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด ผมเชื่อว่า จะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน อย่างล้นหลาม เพราะวันนี้สังคมไทยได้รู้ซึ่งถึง “พิษร้าย” ของการโกงกินมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว

แต่ที่น่าแปลกคือ พรรคการเมืองใหญ่อย่าง “เพื่อไทย” กลับมุ่งเน้นเรื่อง “ประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้ง” พุดเข้าไปจำมา จนกลายเป็นแผนเสียงดรออง แต่กลับไม่เอ่ยถึงวิธีการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

ดูอย่าง “พรรคประชาธิปัตย์” ซึ่งชูแนวทางปฏิรูปประเทศไทย ในประเด็น **จัดการทุจริตคอร์รัปชัน** ทำเอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งจะต้อง เป็นเงื่อนไขที่ผูกมัด ต่อไป หากเข้ามาคุมฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะข้อเสนอ ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1. กำหนดให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายในคดีทุจริต เพราะการทุจริตสร้างความเสียหายให้กับประชาชนทุกคน เบียดบังภาษี เบียดบังทรัพยากรไป ทำให้ประชาชนได้งานไม่มีคุณภาพ แต่ปรากฏว่า ปัจจุบันประชาชนไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วม

แม้แต่ในการที่จะเป็นผู้เสียหายในการฟ้องร้องได้ เมื่อไม่นานมานี้ เกิดกรณี ศาลฎีกาวินิจฉัยการทุจริตของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ยกฟ้องด้วยเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหาย ศาลไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทำผิด ชันคั้นชันอุทธรณ์ว่าผิด แต่ปรากฏว่า พอถึงศาลฎีกา มีการหยิบยกข้อกฎหมายขึ้นมาว่าไม่ใช่ผู้เสียหาย หรือกรณี อัยการตัดสินไม่อุทธรณ์ มีการกล่าวหาว่า มี

การโกงภาษีโดยครอบครัวการเมืองครอบครัวหนึ่ง เมื่ออัยการไม่อุทธรณ์ คดีก็ถึงที่สุด ภาษีไม่ใช่น้อย ๆ แต่พวกเราซึ่งเป็นผู้เสียหายทุกคน ไม่สามารถทำอะไรได้

2. ทำให้คดีทุจริตนั้นไม่มีอายุความ 3. คือทำให้กระบวนการพิจารณาคดีทุจริตเป็นไปด้วยความกระชับ รวดเร็ว ตั้งแต่ ขั้นตอนการไต่สวนของ ป.ป.ช. ไปจนถึงกระบวนการพิจารณาของศาล ไม่ใช่ใช้เวลาเป็นสิบปีเหมือนในปัจจุบัน 4. การกำหนดให้คดีทุจริตเป็นคดีที่มีโทษหนัก ไม่มีการรอลงอาญา

5. การมีมาตรการคุ้มครองพยาน โดยยกระดับจากมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) เดิม ที่มีมาตรการคุ้มครองข้าราชการอยู่บ้าง แต่ยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ

ผมเชื่อว่า ถ้าข้อเสนอทั้งหมดนำไปปฏิบัติจริง มาตรการป้องกันการทุจริต จะทำได้เต็มที่ และมีประสิทธิภาพ อย่าลืมนะว่า “องค์กรความโปร่งใสระดับชาติ” ได้จัดอันดับเปรียบเทียบสถานการณ์การคอร์รัปชันของประเทศในโลกพบว่า สองปีที่ผ่านมามีไทย หล่นจากเดิม จากอันดับที่ 80 ตกมาอยู่ที่อันดับ 102 เท่ากับประจានถึงความล้มเหลวของการปราบโกงกินในบ้านเรา

เช่นกรณี “คดีทุจริต” ไม่มีอายุความ ก่อนหน้านี้จะเห็นว่า นักการเมืองหรือผู้มีอำนาจบางคน เวลาถูก ป.ป.ช. หรือศาลตัดสินว่ามีความผิด ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต มักจะเดินทางหลบหนีไปต่างประเทศเป็นประจำ พอคดีหมดอายุความ ก็จะเดินทางกลับช่วยคอกย้ำให้เห็นถึง **ความไร้ประสิทธิภาพ** ของกฎหมายไทย

ดังนั้นใครที่คิดว่า “ระบอบประชาธิปไตย” คือ แค่ว่าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้ง ไม่ต้องสนใจว่า งบประมาณและเงินภาษีของประชาชน จะถูกปล้นถูกผลาญ ด้วยวิธีการไหนก็ตาม ลองเปิดเผยตัวตนให้คนไทยได้รับรู้ตัวตนกันชัด ๆ ชะทีทีเถอะครับ.

“เขื่อนขันธ์”



ตั้งทีมโฉบจบวนการลุ่มเจ้า

ทีมข่าวการเมือง

FIN-กรมการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ซึ่งมี พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สว.สรรหา เป็นประธาน จัดสัมมนาหัวข้อ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพิทักษ์สถาบันกษัตริย์" ขึ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อตอบโต้และทำลายพฤติกรรมของบุคคลที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์

สุรัชย์ เลียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนาตอนหนึ่งว่า เมื่อมีผู้ใดไปละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ท่านไม่อยู่ในฐานะที่ตอบโต้ได้ โดยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้ประชาชนมีหน้าที่พิทักษ์รักษาความมั่นคงของรัฐและสถาบันกษัตริย์ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะพิทักษ์สถาบันกษัตริย์เช่นกัน คำถามคือท่านได้ทำหน้าที่นี้ดีเพียงใด

"ปัจจุบันพบว่ามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม บางครั้งส่งผลกระทบต่อสถาบันฯ ถึงแม้การกระทำต่างๆ จะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่สิ่งสำคัญคือต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย" สุรัชย์ ระบุ

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น แต่ได้แจกเอกสารประกอบการสัมมนาได้รวบรวมความคิดเห็นในการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันฯ ไว้เป็นอย่างดี

เอกสาร ระบุว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งได้ทำการทุจริตอย่างเปิดเผย และได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ 3 องค์กรหลัก ประกอบด้วย ทหาร ศาล และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์กรที่นักการเมืองกลุ่มนั้นไม่สามารถใช้เงินซื้อหรือควบคุมได้ เพราะมีความผูกพันยึดโยงกับสถาบันฯ อย่างเหนียวแน่น

นักการเมืองกลุ่มนี้จึงคิดทำลายสถาบันฯ เพื่อจะได้ลดความเชื่อถือของประชาชนและบุคลากรของทั้ง 3 องค์กร ซึ่งหากทำสำเร็จจะสามารถครอบครองงบประมาณศาลและตำรวจได้อย่างสะดวก โดยพบว่านักการเมืองกลุ่มนี้หลายสิบคนมีความใกล้ชิดกับผู้ต้องหาหรือนักโทษที่มีการบ่อนทำลายสถาบันฯ อย่างเปิดเผย



และมีมวลชนของนักการเมืองคอยให้การสนับสนุน สำหรับวิธีการบ่อนทำลายสถาบันฯ นักการเมืองกลุ่มนี้เลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นหลักซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ โดยได้จ้างกลุ่มคนมาทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่ปล่อยข้อมูลตอบโต้และขุดความคิดใหม่ๆ ในการหมิ่นสถาบันฯ โดยใช้ 4 ประเด็นในการโจมตี ได้แก่ ข้อดีของการไม่มีสถาบัน การลิดรอนเสรีภาพในการวิจารณ์ เรื่องที่สถาบันฯ ส่งผลต่อสังคม และเรื่องส่วนตัวของสถาบันฯ

ในส่วนของความเชื่อมโยงและยุทธศาสตร์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว เริ่มจาก "กลุ่มทุน" สนับสนุนให้ "กลุ่มนักวิชาการนักเขียน" เพื่อจัดทำขุดความคิดก่อนจะนำไปแลกเปลี่ยนกับ "กลุ่มการเมือง" ในขณะที่เดียวกันขุดความคิดนี้ก็ถูกส่งต่อไปยัง "มวลชนโจมตีสถาบันฯ" ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนทุนจากกลุ่มทุนเดียวกัน

ขณะที่แนวทางการทำงานของเครือข่ายหมิ่นสถาบันฯ จะใช้ทั้งการพูดปากต่อปาก การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมพิมพ์ สังคมออนไลน์ และการแอบแฝงในงานสัมมนาวิชาการ โดยมี 4 เป้าหมายหลัก 1. ทำให้คนกล่าววิพากษ์วิจารณ์สถาบันฯ เห็นได้จากกระแสน้ำเชี่ยวโดยให้นักคิด นักเขียนรุ่นใหม่วิพากษ์วิจารณ์ 2. รวบรวมให้เป็นกลุ่มเพื่อแสดงออกในที่สาธารณะ เช่น

การรวมกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายหมิ่นสถาบันฯ 3. สร้างภาพให้เห็นโทษของสถาบันฯ อย่างกรณีของ อากง หรือความร้ายแรงของสถาบันฯ 4. นำความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นประเด็นเพื่อทำให้มวลชนเข้าใจผิดสถาบันฯ ไม่ว่าจะอ้างว่าสถาบันฯ หนุนหลังรัฐบาล หรือ กลุ่ม กบปส.

ทั้งนี้ ปัจจุบันเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นมี "TEAM9" เป็นหน่วยปฏิบัติการ โดยทำหน้าที่ร่วมกับกิจกรรมกับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้เครือข่ายทราบ นำข้อมูลที่ได้มาโพสต์ลงในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน ทำการโพสต์ข้อมูลอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสร้างกระแส ขยายเครือข่าย ทำการคาดคะเนสถานการณ์การโจมตีสถาบันฯ ตามห้วงเวลาต่างๆ รวมถึงสะกดรอยติดตามดูกลุ่มต่อต้าน ทำร้ายชื่อเสียง และแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายดำเนินการ

พล.อ.เลิศฤทธิ์ กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นและวางแนวทางหรือมาตรการตอบโต้บุคคลที่มีพฤติกรรมจ้องจ้วงล่วงละเมิดเป็นภัยต่อสถาบันฯ โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้มาจัดทำรายงานการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อเสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อไป ■

รัฐส่อขวาง'ถวิล'ร่วมวงศอ.รส. ดัน'จาริต'เลขาฯ-ภราดรยังอยู่

รับตำแหน่งเลขาฯ สมช. ไม่ทันข้ามวัน รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้าง ศอ.รส. ใหม่ กัน "ถวิล" ออกจากฝ่ายเลขานุการ จ่อดัน "จาริต" เสียบแทนพร้อมตั้ง "ภราดร" เป็นที่ปรึกษา ด้าน "ถวิล" ไม่หนักใจหลังถูกฝ่ายการเมืองกันออกนอกวง ลั่นทำงานตามหน้าที่ พร้อมยึดกติกา แม้เหลืออายุราชการเพียง 5 เดือน ส่วน ศอ.รส. แฉลงประณามเลขาฯ ศาลปกครอง ปมฝากนายตำรวจ ขณะที่ "หัสวุฒิ" สั่งตั้งกรรมการสอบแล้ว เจ้าตัวเผยพร้อมรับผิดชอบ

หลังจากนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้ารับตำแหน่งและทำหน้าที่เป็นวันแรกเมื่อวานนี้ (29 เม.ย.) ก็มีรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมปรับโครงสร้างตำแหน่งภายในศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ใหม่ โดยจะไม่มีตำแหน่งเลขาธิการ สมช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำให้การประชุม ศอ.รส. จากนี้ไปจะไม่มีนายถวิลเข้าร่วม

โดย ศอ.รส. จะแต่งตั้งนายจาริต เฟิงดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นเลขาธิการ ศอ.รส. แทน พร้อมกับแต่งตั้ง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ศอ.รส.

ดังนั้น พล.ท.ภราดร จึงสามารถเข้าร่วมประชุม ศอ.รส. ได้ และยังมีอำนาจในการดำเนินการเรียกข้อมูลต่างๆ ได้ตามปกติ สำหรับตำแหน่งอื่นๆ เป็นไปตามโครงสร้างเดิม

ส่วนบรรยกาศการกลับเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ สมช. เป็นวันแรกของนายถวิลที่สำนักงาน สมช. ชั่วคราว ศูนย์ราชการฯ อาคารบี

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

รัฐ

เมื่อวานนี้ (29 เม.ย.) นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อนายถวิลเดินทางมาถึงศูนย์ราชการฯ ก็มีข้าราชการ สมช. รวมทั้ง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และข้าราชการ สธ.มารอต้อนรับ

นอกจากนี้นายถวิลยังเข้ากราบนมัสการหลวงปู่พุทธะอิสระ ผู้ก่อตั้งวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม และแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เวทีศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งกำลังนำมวลชนรณรงค์เชิญชวนข้าราชการที่อยู่ในศูนย์ราชการฯ มาร่วมหาทางออกให้กับประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลวงปู่พุทธะอิสระได้แสดงความยินดีกับนายถวิลพร้อมฝากให้นายถวิลดำเนินการกับขบวนการทำร้ายสถาบันอย่างเด็ดขาด ขณะที่นายถวิลกล่าวว่า ขอฝากไปยังฝ่ายการเมืองอีกครั้งว่าอย่ารังแกพวกเรา (ข้าราชการประจำ) ด้วยระบบอุปถัมภ์ เล่นพรรคเล่นพวก ถ้าทำลายระบบคุณธรรมด้วยการใช้คำว่า เลือกคนไว้ใจไปทำงานก็จะเกิดปัญหาในระยะยาวจะไม่เหลือคนทำงาน

ร่วมวงกรม. หรือ ไม่อยู่ที่นายกฯ

เมื่อถามว่า หนักใจหรือไม่ที่จะต้องเข้าประชุม กรม. และฝ่ายการเมืองอาจเรียกใช้งาน พล.ท. ภราดร แทน นายถวิล กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ในส่วนข้าราชการประจำมีหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายการเมืองนำไปใช้ประโยชน์ ถ้าหากจำเป็นต้องให้เราเข้าไปเสนอแนะก็ต้องเข้าร่วมประชุม หากนายกฯบอกว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ต้องการก็ไม่เข้าไป

"กรม. จะเลือกใช้บริการใครก็ได้ ถ้าจะเลือกปรึกษาอดีตเลขาสมช. หรือปรึกษาใครก็ไม่น้อยใจเพราะมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงในฐานะเลขาสมช. ต้องหารือกับประชาคมความมั่นคงด้วยกัน ส่วนนายกฯจะเลือกปรึกษาใครก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง" นายถวิล กล่าว

ต่อข้อถามถึงฝ่ายการเมืองตั้งแง่ไม่ไว้ว่างใจ นายถวิล กล่าวว่า ถ้าความไว้ใจหมายถึง ให้ข้าราชการเข้าข้าง ดูแลผลประโยชน์ให้พรรคพวก ก็อย่าไว้ใจ เพราะฝ่ายข้าราชการมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์

ของบ้านเมือง ไว้ใจคนได้ในเรื่องความมั่นคงของชาติบ้านเมือง

สำหรับบทบาทที่ประชุมกรม. นั้น ศอ.รล. เป็นองค์กรจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจไม่จำเป็นต้องมีเลขาสมช. เข้าร่วม นายถวิลจะตั้งหรือไม่ตั้งใครเข้าร่วมเป็นการรวมการก็ได้เพราะงานด้านการข่าวและความมั่นคงมีหลายหน่วยงานทำหน้าที่เกี่ยวข้อง แม้ไม่มีเลขาฯ สมช. จะทำให้ดูแปลกไปบ้างแต่ก็สามารถทำได้ตามกฎหมาย

ขอทุกฝ่าย ใช้สติ-ยึดกติกา

"ผมต่อสู้มา 2 ปี 7 เดือนกับอีก 20 วัน ถ้าถามว่าคุ้มหรือไม่กับอายุราชการอีก 5 เดือนคงตอบไม่ได้ มีเวลาเท่าไรก็เท่านั้น คงทำอะไรมาไม่ได้ แต่มีความหวังและมั่นใจว่าน้องๆ ในสมช. รุ่นต่อไปจะทำหน้าที่ได้ดีกว่า" นายถวิล กล่าว

นายถวิล กล่าวถึงข้อเสนอในการแก้ปัญหาการเผชิญหน้าในขณะนี้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะให้ข้อเสนอแนะเพราะเพิ่งกลับมาทำงานแต่อยากขอให้ทุกฝ่ายใช้สติแก้ปัญหาไปตามวิธีการและขั้นตอนตามกฎหมาย ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูก เคารพกฎหมายกติกา เคารพองค์กรอิสระและศาล หากทำได้ก็ผ่านสถานการณ์แล้วร้ายไปได้อีก

นายถวิล ยังกล่าวถึงกรณีที่ดีเอสไอออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหากรณีขึ้นเวที กปปส. ว่า ยืนยันไม่ได้ทำผิดกฎหมายเพราะเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและหากมีการกลับแกลังก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญที่เรียกได้สวนในวันที่ 6 พ.ค. นี้ก็พร้อมเข้าไปถ้อยคำ

เตือนรัฐบาลระวัง "ถวิล" ล้วงความลับ

วันเดียวกัน นายพนดล บัษมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากนี้รัฐบาลต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องความลับต่างๆ เพราะนายถวิลเคยทำงานร่วมกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มาก่อน อีกทั้งยังเคยขึ้นปราศรัยบนเวที กปปส.บ่อยครั้งจึงไม่รู้ว่านายถวิลจะเก็บความลับได้หรือไม่ ส่วนคนเสื้อแดงเองก็ยังไม่วางใจ ยังคงถามหาความรับผิดชอบจากนายถวิลอยู่จากกรณีส่งสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง

"ประยุทธ์" ถามตร. ดูแลได้เต็มที่หรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงการเตรียมเสนอปรับลดกำลังทหารใน ศอ.รล. ว่า ต้องตั้งสมมุติฐานว่า เมื่อลดกำลังลงแล้วสถานการณ์

จะลดลงหรือไม่ วันนี้มีกำลังทหารเพื่อป้องกันและลดเหตุการณ์รุนแรง อาจทำให้สถานการณ์เบาบางลง แต่ยังไม่จบสิ้นเพราะเงื่อนไขมีอยู่

"เมื่อลดกำลังทหารแล้วคนที่รับหน้าที่คือตำรวจ ก็ต้องไปทำค้ำยันยันจากตำรวจว่าสามารถดูแลได้เต็มที่หรือไม่ จะทำให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้หรือไม่" ผบ.ทบ. กล่าว

กอ.รมน. ยืนยันกำลังตร.-ทหารเท่าเดิม

ด้าน พ.อ.บรรพต พูลเกียรติ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ศอ.รล. ว่า การประชุมมีการพิจารณาในโครงสร้างอัตรากำลัง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ความมั่นคงฯ ยังเป็น ศอ.รล. โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบอัตรากำลังจำนวน 60,717 อัตรา ประกอบด้วยตัวกำลังตำรวจ 112 กองร้อย ทหาร 57 กองร้อย เท่าเดิม

สำหรับกำลังทหารแบ่งเป็นกำลังจาก

สำนักงานปลัด	1 กองร้อย กอง
กระทรวงกลาโหม	1 กองร้อย กอง
บัญชาการกองทัพ	1 กองร้อย กอง
ไทย	1 กองร้อย กอง
ทัพบก	46 กองร้อย กอง
ทัพอากาศ	2 กองร้อย กอง
ทั้งหมด	ทั้งหมด

เป็นกรอบอัตราที่เท่าเดิมทุกอย่าง ซึ่งที่ประชุมยังคงยึดกรอบอัตรากำลังเท่าเดิม แต่จะมีการพิจารณาจัดจำนวนกำลังตามสถานการณ์ได้โดยอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้

ประณามกรณีบันทึกเลขาคาลปกครอง

อย่างไรก็ดี น.ส.สิริมา สุนาวัน คณะทำงาน ศอ.รล. แถลงผลการประชุม ศอ.รล. ถึงกรณีบันทึกของนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขานุการสำนักงานศาลปกครอง ทำบันทึกข้อความถึง พล.ต.อ.อดุล แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เพื่อให้พิจารณาสนับสนุนนายตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น ว่า ศอ.รล. เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจอย่างชัดเจน แม้จะพยายามอธิบายว่าเป็นเพียงการชื่นชมข้าราชการตำรวจแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของการทำงานที่กล่าวแล้วเห็นว่าสมควรดำเนินและประณามเพราะเป็นการกระทำผิดจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ

"ศาลปกครองสูงสุดเพิ่งจะมีคำพิพากษา

ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายฉวีลเป็นการใช้ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบ ซึ่งก็ยังเป็นข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอยู่ด้วย แต่กระนั้นการกระทำของนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะที่การกระทำของเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองกับประธานศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้ เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจ ชำร่วยกลับเป็นการกระทำผิดต่อจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญด้วย”

น.ส.สิริมา แผลง

เลขาธิการศาลปกครองรับทำบันทึกจริง

ขณะที่นายดิเรกฤทธิ์กล่าวเมื่อวันที่(29เม.ย.) ว่า ยอมรับว่าได้ทำบันทึกข้อความจริงเสมือนการเสนอข้อมูลบริหารงานบุคคลและเป็นการลักษณะการหาหรือมากกว่า ไม่มีเจตนาจะเข้าไปแทรกแซงการบริหารบุคคลองค์กรอื่น

สิ้นพร้อมชี้แจง-แสดงความรับผิดชอบ

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวต่อว่า การทำบันทึกนั้นเข้าใจไม่ได้กระทำการใดให้หน่วยราชการได้รับความเสียหาย ทั้งนี้หากผู้บริหารของศาลปกครองจะพิจารณาเรื่องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในก็ยอมรับและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงความรับผิดชอบ

“หากจะพิจารณาการตนไว้ก่อนเพราะเห็นว่าหากตนยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่แล้วจะกระทบต่อการสอบสวนและการบริหารราชการทำให้ได้รับความเสียหาย ตนก็พร้อมยอมรับ” นายดิเรกฤทธิ์ กล่าว

ศาลปกครองสั่งตั้งกก.สอบ

ช่วงปลาย วันเดียวกัน นายไพโรจน์ มินแดน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า นายหิสุต วิทิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารในศาลปกครองชั้นต้นให้สืบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็วเพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตร.ระบุเป็นเรื่องปกติ-ไม่มีผลแต่งตั้ง

ส่วน พล.ต.อ.เอก กล่าวถึงกรณีที่นายดิเรกฤทธิ์ทำบันทึกข้อความถึงเขาว่าเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมขององค์กร แต่ยืนยันว่า ในการพิจารณาแต่งตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหลักเกณฑ์และระเบียบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ตามความรู้ความสามารถแม้ว่าจะมีหนังสือแนะนำตัวมา หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ไม่มีผลแทรกแซงการแต่งตั้งได้

ปปช.ยุติสอบพยานจำนำข้าว สรุปสำนวน-ข้อมูลสัปดาห์หน้า

ป.ป.ช. มีมติไม่อนุญาตสอบพยานปม จำนำข้าวเพิ่มเติม สั่งสรุปสำนวนทั้งหมด เสนอองค์คณะโตสวน ลุ้นชี้มูลสัปดาห์หน้า ด้านคดีโยกย้าย "ถวิล เปลิยนศรี" เข้าสู่ คดีงสุดท้าย "ยิ่งลักษณ์" ส่งหมายยื่น เอกสารยืนยันต่อศาล แจงโยกย้าย เลขาธิการ สมช.ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้าน ทนายที่รับมอบอำนาจไม่ติดใจเอกสาร คำถามของศาลร่อนถึง "วิเชียร" ขณะที่ "ไพบุลย์" มั่นใจนายภทหลุดเก้าอี้ क्रम. พันสภาพ

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เมื่อวานนี้ (29 เม.ย.) กรณี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขอให้ ป.ป.ช. สอบพยานบุคคลเพิ่มเติมในคดีละเลย

เพิกเฉยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำ ข้าวของรัฐบาล จำนวน 7 ปาก ว่า ป.ป.ช.มี มติว่าไม่อนุญาตให้สอบพยานบุคคลเพิ่มเติม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานตามที่ ผู้ถูกกล่าวหาขอมานั้น ไม่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นที่ถูกกล่าวหา

ส่วนเรื่องที่ นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวในสต็อก จำนวน 2.977 ล้านตันนั้น ป.ป.ช.ตรวจสอบพยาน เอกสารและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว อีกทั้งการจะออกไปตรวจสอบดังกล่าวไม่ใช่ ประเด็นของผู้กล่าวหา และไม่ได้เนื้อหาสาระ จากการตรวจสอบมาเป็นประเด็นเอาผิด นางสาวยิ่งลักษณ์ จึงเห็นควรไม่ออกไปตรวจสอบตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ

นายสรรเสริญ กล่าวอีกว่า ป.ป.ช.มีข้อมูล อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

ป.ช.

เพียงพอแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนเพิ่มเติม โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปสรุปสำนวนข้อเท็จจริงจากการไต่สวน จากคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา และจากการสอบพยานบุคคลเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้องค์คณะไต่สวนพิจารณาในวันอังคารที่ 6 พ.ค. หากองค์คณะไต่สวนเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็สามารถเสนอให้ ป.ช.พิจารณา ลงมติชี้มูลได้ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ช. ชุดใหญ่ ในวันที่ 8 พ.ค. หรือวันที่ 15 พ.ค. เนื่องจากวันที่ 13 พ.ค.ตรงกับวันวิสาขบูชา

ทนายนายกาหอบเอกสารสู่คดีย้าย“ถวิล”

วันเดียวกัน ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายวัฒนา เตียงกุล ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้เข้ายื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงในคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของนายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภากรบบสรรหา (ส.ว.สรรหา) กับคณะ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 268 หรือไม่ จากกรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เมื่อปี 2554 โดยวานนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่ศาลมีคำสั่งให้พยานยื่นบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นต่อศาล **เผยนายกายนใช้อำนาจย้ายโดยบริสุทธิ์ใจ**

นายวัฒนา กล่าวถึงการยื่นบันทึกถ้อยคำ ว่าเอกสารที่ยื่นเป็นหลักฐานสำหรับต่อสู้ในประเด็นที่แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจในการใช้อำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งโยกย้ายเลขาธิการ สมช.ของนางสาวยิ่งลักษณ์

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารคำถามของศาลรัฐธรรมนูญที่ส่งไปถึง พล.ต.อ.วิเชียร ทางไซเชียมมีเดีย มีพยานคนอื่นได้รับเอกสารในลักษณะเดียวกันหรือไม่ นายวัฒนา กล่าวว่า เอกสารลักษณะนี้มี พล.ต.อ.วิเชียรเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับ เนื่องจากเป็นพยานที่ศาลเรียกมาไต่สวน ส่วนเอกสารที่ส่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ไม่ได้มีการระบุคำถาม เพราะถือว่าเป็นผู้ถูกร้อง ศาลเปิดโอกาสให้ต่อสู้ข้อเท็จจริงที่ อีกทั้งพยานคนอื่นก็ไม่ได้มีการส่งเอกสารที่เป็นคำถามในลักษณะนี้

“ไพบูลย์” ยืนยันนายกาหอบ-क्रम. หลุด

ต่อมา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.สายสรรหา ในฐานะผู้ร้อง ได้เดินทางไปยื่นเอกสารบันทึก

ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงต่อศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน โดย นายไพบูลย์ กล่าว ว่า ในเอกสารได้ชี้แจงให้ศาลทราบว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้ใช้อำนาจในการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้าย พล.ต.อ.วิเชียร ออกจากตำแหน่ง ผบ.ตร. และการย้าย นายถวิล ออกจากเลขาธิการ สมช. ฉะนั้นเชื่อว่าการโยกย้ายทั้งสองไม่ได้มาจากความสมัครใจ

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า หากศาลวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีมีความผิด ก็จะทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง โดยจะส่งผลไปถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งชุดด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นมติ ครม. แตกต่างจากกรณีของ นายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี ที่กระทำผิดเพียงคนเดียว (กรณีเป็นลูกจ้างบริษัท จัดรายการทำกับข้าว) อีกทั้งกรณีนี้เมื่อมีการยุบสภาไปแล้ว ทำให้อำนาจการบริหารแผ่นดินของ ครม. ถูกจำกัดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 181 อีกทั้งจะทำให้รัฐมนตรีที่เหลืออยู่ไม่อาจประกอบเป็น ครม. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 171 ได้

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 10 วรรคท้ายระบุให้ ครม. อำนาจความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการเพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรี ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยทันที ภายในเวลา 7 วัน โดยนำบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องมาใช้โดยอนุโลม

ป.ป.ช.ชี้มูลอีก36ส.ว.ผิดแก้รธน.

วันเดียวกันนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติเกี่ยวกับผลการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีถอดถอน ส.ว.กรณีร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาของ ส.ว. และพิจารณาลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ในวาระที่ 1-2 และ 3 จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด ส.ว.จำนวน 36 คนที่ร่วมลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และได้พิจารณาหลักการในวาระที่ 1 รวมทั้งลงมติในวาระที่ 2 โดยเฉพาะมาตรา 6 กรณีให้ ส.ว.ที่พ้นวาระแล้วลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.ได้โดยไม่ต้องเว้นวาระ และลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ซึ่ง ป.ป.ช.มีมติว่าการกระทำทั้งหมดถือว่ามิพวติการณ์สองใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 291(1) ทั้งนี้ หลังจาก ป.ป.ช.ได้รับรองรายงานการประชุม ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จะจัดส่งสำเนาดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนต่อไป



คอลัมน์
คอ.ร.ส.

เรื่องด่วน

หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถวิลเป็ลี่ยนศรี ก็เข้าทำหน้าที่ทันที

3 ภารกิจเร่งด่วน ที่จะต้องเร่งดำเนินการ หลังกลับมา นั่งเก้าอี้ เลขาฯ สมช. คือ

1. จะเร่งหาทุกหน่งามยามดี เพื่อ ทำบุญล้างชวย หลังถูกโยกไปนั่งตบยุงอยู่นานนับปี

2. จะย้าย สมเกียรติ บุญชู ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ อดีตมือขวา ของถวิล กลับมาเป็น รองเลขาฯ สมช.

3. จะทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าไปนั่งใน คอ.ร.ส. ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ให้ได้ ขณะที่ คอ.ร.ส. ชิงลงมือก่อน สั่งปรับโครงสร้างใหม่ เชี่ยว เลขาฯ สมช. พันโครงสร้าง

แล้วใส่ชื่อ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษานายกฯ คู่ปรับถวิลเข้าไปแทน ฟังแล้วเจ็บกระตองใจ แต่ถ้าเรื่อง ทำบุญล้างชวย ไม่ต้องไปง้อใคร เพราะ พระพุทธะอิสระ พร้อมบริการ 24 ชม. ครีๆ ■